


บรรณาธิการแถลง

	 จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ซึ่งเป็น

การระบาดระลอกใหม่	และมผีูต้ดิเชือ้สะสมเป็นจ�านวนมาก	ขณะนีห้น่วยงาน

ภาครฐั	ได้ออกมาตรการป้องกันและรบัมอืกับสถานการณ์ดังกล่าว	อย่างไรกต็าม

ในเบ้ืองต้น	 ประชาชนควรช่วยกันเฝ้าระวังและป้องกัน	 โดยสวมใส่หน้ากาก

อนามัยทุกครั้งหากต้องออกจากบ้าน	 และหลีกเลี่ยงการไปในสถานท่ีที่มีการ

แพร่เชื้อ	รวมทั้งสถานที่ที่มีคนจ�านวนมาก	

	 	ส�าหรบัเอกสารข่าวรฐัสภา	ฉบบัเดอืนธนัวาคม	๒๕๖๓		ได้น�าเสนอ

ข่าวการประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี

บริหารสหภาพรัฐสภา	(IPU	Governing	Council)	 	การประชุมอาเซียน+๓	

(ASEAN+	3	Group	Meeting)	และการประชุมผู้น�าสตรีระดับโลก	โดยเป็น

การประชมุในรปูแบบผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	รวมทัง้ข่าวของคณะกรรมาธกิาร

คณะต่าง	 ๆ	 ในการลงพื้นท่ีและรับเร่ืองร้องเรียนของประชาชน	 เพ่ือน�าไปสู่

แนวทางการแก้ไข	ส�าหรับคอลัมน์ประเภทบทความ	กฎหมายควรรู้	น�าเสนอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 ระบุช่ือยาเสพติดให้โทษในประเภท	๕	

ประกาศฉบบันีเ้ป็นการปลดลอ็กบางส่วนของต้นกญัชา	กญัชง	ออกจากยาเสพติด

ให้โทษ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก

พืชกัญชาและกัญชงมากขึ้น	 ภาพเก่าเล่าเรื่อง	 น�าเสนอเรื่อง	 สงครามเย็น	

หนึ่งในสงครามครั้งส�าคัญที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลก	 มีเนื้อหา

น่าสนใจและน่าติดตามอ่านอย่างยิ่ง

	 เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับนี้	 เป็นฉบับส่งท้ายปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๓	

และในปีพุทธศักราช	๒๕๖๔	ทางกองบรรณาธิการจะน�าเสนอข่าวสารความ

เคลือ่นไหวทีเ่กีย่วข้องกบัวงงานรฐัสภาอย่างรอบด้าน	เพือ่เป็นสือ่กลางในการ

สร้างความรู ้ความเข้าใจในบทบาทอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรนิติบัญญัติ

สู่ประชาชน	อย่างต่อเนื่องต่อไป	

                                                            บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด
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ปีที่  ๔๕  ฉบับที่  ๘๙๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

สารบัญ Content

๓ 
ภาพกิจกรรม

๒๓ 
รอบรั้วสภา

๒๓ ข่าวในประเทศ
๓๔ ข่าวต่างประเทศ

๕๐
ภาพเก่าเล่าเรื่อง
...สงครามเย็น

๙ 
การประชุมสภา
   ๙ สรุปผลการประชุม 
 สภาผู้แทนราษฎร
๑๗ สรุปผลการประชุม 
 วุฒิสภา
๒๒ สรุปผลการร่วมกัน
 ของรัฐสภา

๔๗ 
กฎหมายควรรู้
. . . ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ
ยาเสพตดิให้โทษ ประเภท ๕
พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๑
แวดวงกรรมาธิการ

๕๕ 
เรื่องน่ารู้
...วันยุติความรุนแรงต่อสตรี
สากล
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ภาพ
กิจกรรม

เปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 
ครั้งที่ ๒๒ ประจ�าปี ๒๕๖๓ 
	 วันที่	 ๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องรอยัล	 จูบิลี่

บอลรูม	 อิมแพ็คซาเลนเจอร์	 เมืองทองธานี	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ	เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	นเรนทิราเทพยวดี	กรมหลวงราช

สาริณีสิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 เสด็จแทนพระองค์	 ทรงเปิด

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๒๒	ประจ�าปี

๒๕๖๓	 เรื่อง	 “จินตภาพใหม่การกระจายอ�านาจเพ่ือลด

ความเหลื่อมล�้า	 :	บทเรียนจากโควิด-19”	โอกาสนี้	นายชวน	

หลกีภยั	 ประธานรฐัสภา	 ในฐานะประธานสภาสถาบนัพระปกเกล้า

ร่วมรับเสด็จฯ	 และกราบทูลรายงานความเป็นมา	 รวมทั้ง

วัตถุประสงค ์ของการจัดการประชุม วิชาการสถาบัน

พระปกเกล้า	ครั้งที่	๒๒	v
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ให้การรบัรอง เอกอัครราชทตูสาธารณรัฐอสิลาม
อหิร่านประจ�าประเทศไทย 

	 วันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๓	

อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้การรับรอง	 นายชัยยิด	 เรซา	 โนบัคตี

(H.E.	 Mr.	 Seyed	 Reza	 Nobakhti)	 เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ�าประเทศไทย	 ที่เข้าเยี่ยม

คารวะเพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ�าประเทศไทย	v

ให้การรับรอง กงสลุใหญ่สาธารณรฐัอซุเบกสิถาน
ประจ�าประเทศไทย 

	 วันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๓	

อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง	 นายอะซิซ	 อะลีเยฟ

(Mr.	 Aziz	 Aliev)	 กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจ�า

ประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือเก่ียวกับ

ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและการขอเสียงสนับสนุน

นายอัคมาล	ไซดอฟ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	

สาธารณรัฐ	อุซเบกิสถานในการสมัครเข้าชิงต�าแหน่งประธาน

สหภาพรัฐสภา	(IPU)	v

โครงการสภาผูแ้ทนราษฎรรวมใจบ�าเพ็ญประโยชน์ 

	 วันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณห้องโถง	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรรวมใจบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล	 เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภมูพิล

อดลุยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 โดยมีนายศุภชัย	 โพธ์ิสุ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 บุคลากรในวงงานรัฐสภา	 พร้อมด้วย	 นางพรพิศ	

เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 คณะผู้บริหาร	 และ

นายดิชา	 คงศรี	 ผู้อ�านวยการเขตดุสิต	 ข้าราชการ	 ลูกจ้าง	

และพนักงานราชการร่วมกิจกรรม	 โดยนายชวน	 หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้เข้าร่วมพิธี	 ถวายความ

เคารพพระบรมฉายาลักษณ์	 และกล ่าวน ้อมร�าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ	 เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	จากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และผู้เข้า

ร่วมพิธี	 กล่าวค�าปฏิญาณ	 “เราท�าความดี	 เพื่อชาติ	 ศาสนา	

และพระมหากษัตริย์”	v
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วันปิยมหาราช
	 วันที่	 ๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	พระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ลานพระราชวัง

ดุสิต	 กรุงเทพฯ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ในนาม "สภาผู้แทนราษฎร"

เพ่ือน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว

พุทธศักราช	 ๒๕๖๓	 โดยมีนายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และ	 นางสาวศิริภา	 อินทวิเชียร	

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมพิธี	v

	 และในเวลาต่อมา	นายชวน	หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	และคณะ	ร่วมกันเก็บผักตบชวา	และท�าความสะอาด	บริเวณท่าเรือเกียกกาย	และคณะจิตอาสา	ร่วมกันท�าความ

สะอาดบริเวณถนนโดยรอบอาคารรัฐสภา	ถนนสามเสน	และด้านข้างวัดแก้วฟ้าจุฬามณี	ถนนทหาร
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ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อกระชับความสัมพันธ์
อนัดี
	 วันที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องอาหารเดอะซลิค์	โร้ด	

โรงแรม	ด	ิแอทธิน	ีโฮเทล	แบงคอ็ก	อะลกัซ์ซรู	ีคอลเล็คชัน่	โฮเทล	

ถนนวทิย	ุกรงุเทพฯ	นายสชุาต	ิตนัเจรญิ	รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนทีห่นึง่	 ร่วมงานเลีย้งรับรองอาหารกลางวัน	 ซ่ึงนายเควนิ

ฉอ็ก	(H.E.	Mr.	Kevin	Cheok)	เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐสงิคโปร์

ประจ�าประเทศไทย	 เป็นเจ้าภาพ	 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์

อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ	 โดยมีนายเอกภพ	 เพียรพิเศษ	 และ	

นางสาวเพชรชมพู	 กิจบูรณะ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 ใน

ฐานะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – สิงคโปร	์

ร่วมในงาน	โอกาสนี	้นายสชุาต	ิตนัเจรญิ	ได้กล่าวแสดงความรูส้กึ

ยนิดแีละเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ทีเ่อกอคัรราชทตูสาธารณรฐัสงิคโปร์

ประจ�าประเทศไทย	 เชิญให้ร่วมงานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้	 ซ่ึง

ประเทศไทยและสาธารณรฐัสงิคโปร์ได้มคีวามสมัพนัธ์อนัดมีาเป็น

พิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	 วันที่	 ๒๙	 ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	

ชั้น	 ๖	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 เป็นประธานในพิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติ

ราชการของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ประจ�าปี

งบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ได้ร่วมลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ	 กับนางพรพิศ

เพชรเจริญ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 โดยมีพล.ต.อ.

วรพงษ์	 ชิวปรีชา	 ประธาน อ.ก.ร.ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลของงานราชการของรัฐสภา	 ลงนามเป็นสกัขพียาน

และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 คณะท�างานทางการเมือง

ประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 และคณะผู ้บริหารส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร่วมพิธี	v

ระยะเวลานาน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	ในระดบัรฐัสภาทีไ่ด้มกีารจดัตัง้

กลุม่มิตรภาพสมาชกิรฐัสภาระหว่างกนั	 เพือ่เป็นช่องทางส�าคญั

ช่องทางหนึง่ทีม่บีทบาทในการผลักดนัและยกระดบัความสมัพนัธ์

ระหว่างทัง้สองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงขึน้	นอกจากนี	้ทัง้สองฝ่าย

ยังได้สนทนาเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควคิ-19	ด้วย	v
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งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลมิพระเกยีรติ คร้ังที ่๑๓
	 วันที่	 ๓๐	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 	ณ	 ห้องประชุมสถาพร
กวิตานนท์	๑	ชั้น	๓	อาคารบริการ	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดปทุมธานี	นายชวน	หลีกภัย	ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ให้เกียรติร่วมเป็น
วิทยากรในการเสวนาเรื่อง	How	do	we	prepare	 to	 live	
the	next	new	normal	:	Change	with	COVID-19	ในงาน
มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	
ครั้งที่	๑๓	ประจ�าปี	๒๕๖๓	 โดยมี	ศ.ดร.สุรพล	นิติไกรพจน์	
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ	 และ	 รศ.นพ.

พฤหัส	ต่ออุดม	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฯ	ร่วมเสวนา	v

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู ้น�าธรรมาภิบาลและ
ประชาธปิไตยในการขับเคลือ่นประเทศ” 
	 วันที	่๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องศักดเิดชน์	ภวูไนย 
ชั้น	๕	สถาบันพระปกเกล้า	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา
ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าให้เกียรติบรรยาย
พิเศษหัวข้อ	 “ผู้น�าธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในการ
ขบัเคลือ่นประเทศ”	 ให้แก่ผูเ้ข้าอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	๒๒	v

ให ้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนเกาหลปีระจ�าประเทศไทย
 วันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๓
อาคารรัฐสภา	 พล.ร.อ.นพดล	 โชคระดา	 สมาชิกวุฒิสภา	
ในฐานะประธานกลุ ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย	 –	
เกาหลีเหนือ	 ให้การรับรองนายคิม	 เช	 พง	 (H.E.Mr.Kim	 Je	
Bong)	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลีประจ�าประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อสรุป
กิจกรรมในการฉลองครบรอบ	 ๗๕	 ปี	 ของการก่อตั้งพรรค
แรงงาน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	 และ
หารือเก่ียวกับแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่าง
สมาชิกรัฐสภาไทยกับสมาชิกรัฐสภาเกาหลีเหนือ	 รวมท้ัง

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 และสนทนาเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	v
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รองประธานสภาฯ คนทีห่นึง่ รบัมอบเจลแอลกอฮอลล์  
	 วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๓	
อาคารรัฐสภา	 นายสุชาติ	 ตันเจริญ	 รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	คนที่หนึ่ง	รับมอบเจลแอลกอฮอลล์	จ�านวน		๖.๕	ตัน	
(๑๓,๐๘๐	 ขวด)	 จากนางวิรันพัชร	 ชินภัคธนัชศิริ	 และ
นายอภิเศรษฐ์	 ชนิภคัธนชัศริ	ิ ประธานกรรมการ	 บรษิทั	 ออร่ามี	
จ�ากัด	 เพือ่น�าส่งมอบให้แก่สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา	 เพือ่
เป็นก�าลังใจในการต่อสู้กับโรคไวรัสโควิด-19	 โดยมีนายคุณวุฒิ	
ตันตระกูล	 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมรับมอบ
ในการนี้	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้กล่าว
ขอบคุณประธานกรรมการ	 บริษัท	 ออร่ามี	 จ�ากัด	 ที่ได้มอบ
เจลแอลกอฮอลล์เพื่อช ่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมา	
เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ประสบ

พธิเีปิดการสมัมนา “รัฐสภาไทย มุ่งม่ัน ลดเจ็บ 
ลดตาย บนท้องถนน”
	 วันที่	 ๑๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 อาคารรัฐสภา	
นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน
ราษฎร	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง	 “รัฐสภาไทย
มุ่งมั่น	 ลดเจ็บ	 ลดตาย	 บนท้องถนน”	 โดยมีนายสุรชัย
เลีย้งบุญเลศิชยั	 สมาชิกวฒุสิภา	 ในฐานะประธานคณะกรรมการ
บู รณาการกู ้ ชีพฉุก เ ฉินและความปลอดภัยทางถนน	
กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการสัมมนา	
ในการนี้	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 ผู้แทน
องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย	 (WHO)	 ผู้แทนจาก
สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน	 สหราชอาณาจักร

ส.ส. พรรคก้าวไกล รับยืน่หนังสอืจากนักกจิกรรม
ทางการเมอืง
	 วนัที	่๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชัน้	๑
อาคารรัฐสภา	 นางอมรัตน์	 โชคปมิตต์กุล	 สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	 พรรคก้าวไกล	 และคณะ	 รบัยืน่หนงัสอืจากนายเอกชัย	
หงส์กังวาน	 นกักิจกรรมทางการเมือง	 เพือ่ขอให้ไต่สวนกรณท่ีี
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 สถานีต�ารวจนครบาลลาดพร้าว	 ขัดขวาง
การเข้ามอบตัวของตนเองต่อสถานีต�ารวจนครบาลดุสิต	
เน่ืองจากผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจนครบาลลาดพร้าว	 ได้น�า
ก�าลังเจ้าหน้าท่ีต�ารวจขดัขวางการเดนิทางไปมอบตวั	 ในขณะท่ี
ผู้ต้องหาอกีคนหนึง่ซึง่ได้รบัหมายคดเีดียวกนั	 สามารถเดนิทาง
ไปมอบตัวที่สถานีต�ารวจนครบาลดุสิตได้โดยไม่ถูกขัดขวาง

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19	 และประชาชน

ชาวเมียนมา	ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก	v

แต่อย่างใด	ทั้งนี้	การขัดขวางการเดินทางไปมอบตัวต่อสถานี
ต�ารวจนครบาลลาดพร้าวดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการ
คัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราว	 ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ	v

และราชอาณาจักรเบลเยียม	 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ทางถนนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภาคีเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนน	 และคณะท�างานทางการเมืองของประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	ร่วมในพิธีเปิด	v
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นางเทียบจุฑา	ขาวข�า	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ขอทราบ

ความคืบหน้าโครงการศึกษาและก�าหนดแนวทางด�าเนินงาน

การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี	 (วงแหวนรอบที่	๒)	ถาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 (นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายศราวุธ	เพชรพนมพร	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรจังหวดัอดุรธานี	พรรคเพือ่ไทย	เรือ่ง	การย้าย

เรือนจ�ากลางอุดรธานี	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

เนือ่งจากรฐัมนตรตีดิราชการส�าคญั	จงึได้มีหนงัสอืขอเลือ่นการ

ตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 อน่ึง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๐.๓๘	 –	 ๑๒.๓๘	 นาฬิกา	

ณ	ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	นายศุภชัย	 โพธิ์สุ	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้

ถาม	และได้ด�าเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระกระทูถ้ามแยก

เฉพาะ

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	อาลีอิสเฮาะ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง	

การบรรจุบุคลากรด้านสาธารณสุข	 สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่ง	

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายนพินธ์	 บญุญามณี)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา	

	 ๑.	กระทูถ้าม	ของ	นายณัฐวุฒิ	ประเสรฐิสุวรรณ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี	 พรรคชาติไทยพัฒนา	

โดย	 รัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายประภัตร	โพธสุธน)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายรงัสมินัต์	โรม	สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล	โดยรฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ชัยชาญ	 ช้างมงคล)	 เป ็น

ผู้ตอบ

	 ๓.	กระทู้ถาม	ของ	นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์	 พรรคเพื่อไทย	 ถาม	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส�าคัญ	

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

กระทู้ถามทั่วไป	

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 พัฒนา

ขุดลอกแหล่งน�้าห้วยอีแร้ง	บ้านหนองทุ่ม	ต�าบลสว่างแดนดิน	

อ�าเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ถาม	 นายกรัฐมนตรี

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ	จึงได้มี

หนงัสอืขอเล่ือนการตอบกระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

การประชุม
สภา
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	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	อาลีอิสเฮาะ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง	

การลดภาระค่าใช้จ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ถาม	

นายกรัฐมนตรี

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เร่ือง	 ขอให้

ช่วยเหลือดูแลเยียวยาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในภาวะวิกฤต

โรคโควิด-19	ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 กระทูถ้ามในล�าดบัที	่๒–๓	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ	(นายสาธิต	ปิตุเตชะ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผูต้อบ

	 ๔.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจงัหวดัสกลนคร	พรรคเพือ่ไทย	เรือ่ง	ขอให้เร่งรดั

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างประตูระบายน�้าทาง

ช้างเผอืกเพือ่ผนัน�า้	ล�าห้วยน�า้พงุ	ล�าน�า้ก�า่	บ้านตองโขบ	อ�าเภอ

โคกศรสีพุรรณ	จงัหวัดสกลนคร	และล�าห้วยสาขาทัง้ระบบ	เพือ่

บรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน	 ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายประภัตร	 โพธสุธน)	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เร่ือง	 ขอให้

ส่งเสริมอาชีพการปลูกใบยาสูบ	 และชะลอการข้ึนอัตราภาษี

ยาสบู	 ถาม	นายกรฐัมนตร	ี ซึง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั 

(นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๖.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	การสร้าง

สะพานข้ามล�าห้วยเสยีวบรเิวณวงัผ้าอ้อม	บ้านโพนสงู	หมูท่ี	่๑	

ต�าบลโพนสูง	 อ�าเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ถาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคมนาคม	 (นายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

 เรื่องที่รับทราบ
	 ๑.	พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	ประกาศพระราช

กฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ�าปี

ครั้งที่สอง	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ๒.	 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ประกาศแต่งตั้ง	

นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๓	เป็นต้นไป

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรได้แจ้งให้

ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เรื่อง	 ผลการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ผู้ที่

ได้รับการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว ่าง	 คือนายกรุงศรีวิไล	

สุทินเผือก	ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เขตเลือกตั้ง

ที่	๕	จังหวัดสมุทรปราการ	พรรคพลังประชารัฐ

	 ที่ประชุมรับทราบ	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้

กล่าวน�า	 นายกรุงศรีวิไล	 สุทินเผือก	 ปฏิญาณตนในที่ประชุม

ก่อนเข้ารับหน้าที่	ตามมาตรา	๑๑๕	ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย

	 ๒.	สมาชกิภาพความเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรของ	

นายธัญญ์วาริน	 สุขะพิสิษฐ์	 สิ้นสุดลง	 ตามมาตรา	 ๑๐๑	 (๖)	

ประกอบมาตรา	๙๘	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	ตั้งแต่วันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	และค�าวินิจฉัยของศาล

รัฐธรรมนูญที่	 ๕/๒๕๖๓	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๓	

ท่ีให้ยุบพรรคอนาคตใหม่จึงไม่มีรายช่ือสมาชิกในล�าดับถัดไป

ที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ท�าให้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ตาม

รัฐธรรมนูญ

	 ดังน้ัน	 ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จ�านวน	

๔๘๗	คน

	 ๓.	การพิจารณาของวุฒิสภา	คือ

	 	 ๑)	ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งท่ีหน่ึง)	 เป็นพิเศษ	 วันจันทร์ท่ี	 ๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๓	

และคร้ังท่ี	 ๒๕	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 เป็นพิเศษ	

วันอังคารที่	๘	กันยายน	๒๕๖๓	ได้พิจารณารับทราบรายงาน

ความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	

ตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(เดือนมกราคม	–	มีนาคม	๒๕๖๓)

		 	 ๒)	 ทีป่ระชมุวฒุสิภาครัง้ที	่ ๒๘	 สมยัสามญัประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่	๒๑	กันยายน	๒๕๖๓	ได้พิจารณาและ
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ลงมตใิห้ความเหน็ชอบร่างพระราชบัญญติังบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	 แทน

ต�าแหน่งที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายกรุงศรีวิไล	สุทินเผือก	เป็น

กรรมาธิการแทนนายสิระ	เจนจาคะ

	 ๒.	ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการ

คมนาคม	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระ

ที่	๗.๔)

	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก	พนัต�ารวจเอก	ทว	ีสอดส่อง	เป็น

กรรมาธิการแทนนายวันมูหะมัดนอร์	มะทา

	 ๓.	ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม	ตรวจสอบ	

การใช้เงินตามพระราชก�าหนด	 ๓	 ฉบับ	 เพื่อแก้ไขปัญหา	

เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง	๒	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๖)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นางธิดา	 พัทธธรรม	 และ

นายอรรถกร	 ศิริลัทธยากร	 เป็นกรรมาธิการแทน	นายทศพร	

ศิริสัมพันธ์	และนางสาวศิรสา	กันต์พิทยา

	 ๔.	 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหาร

จัดการปาล์มน�้ามันอย่างเป็นระบบ	แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	๒	

ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๕)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นางสาวประภาพร	ทองปากน�้า	

และนายชาคฤช	 	 ศรีภิรมย์มิตร	 เป็นกรรมาธิการแทน	

นายเอกธนัช	อินทร์รอด	และนายศุภชัย	นาคสุวรรณ์

	 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑.	 ประธานสภาผู ้แทนราษฎรอนุญาตให ้คณะ

กรรมาธิการขยายเวลาการพิจารณาศึกษา	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	

๑๐๖	วรรคสอง	จ�านวน	๖	คณะ	คือ

	 	 ๑)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม	

ตรวจสอบ	การใช้เงินตามพระราชก�าหนด	๓	ฉบับ	เพื่อแก้ไข

ปัญหา	เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ขอขยาย

ระยะเวลาการพจิารณาศกึษาเรือ่งดังกล่าวออกไปอกี	๑๒๐	วนั	

นับตั้งแต่วันที่	๑๐	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ๒)	คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาญัตติ	 เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการ

ส่งเสรมิ	แก้ไขปัญหา	และพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย

ออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ๓)	 คณะกรรมาธิการการพลังงาน	 ขอขยายระยะเวลา

การพจิารณาศกึษาญตัต	ิเพือ่พจิารณาศึกษาการปรับโครงสร้าง

ราคาพลงังานและกองทนุน�า้มนัให้เป็นระบบและยัง่ยนืออกไป

อีก	๖๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ๔)	คณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณาศกึษาการบรหิาร

จัดการปาล์มน�้ามันอย่างเป็นระบบ	 ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	 ๙๐	 วันนับตั้งแต่วันที่	

๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

	 ๕)	คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแก้ไขปัญหา

การออกประทานบตัรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม

จากการท�าเหมืองแร่	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา

เรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๕	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓

	 ๖)	คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาปัญหาการ

บังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไข

ปัญหาการบ�ารุงรักษาท่ีดิน	 การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชน

ทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส ่วนบุคคลและพื้นที่เอกชน

ทัว่ประเทศขอขยายระยะเวลาการพจิารณาศกึษาเรือ่งดงักล่าว

ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 ๒.	ระเบียบคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิพีจิารณาของคณะกรรมการจรยิธรรม

สภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา	 ฉบับประกาศและงานทั่วไป	 เล่ม	 ๑๓๗	 ตอนพิเศษ	

๒๒๕	ง	วันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๖๓	ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	

๒๙	กันยายน	๒๕๖๓

	 ๓.	 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา	 เร่ือง	

ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษี
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ทีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง	พ.ศ.	๒๕๖๒	(รายงานผลการด�าเนนิการ

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๕	

วรรคสี่)	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รายงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ของคณะ

กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน	และส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๕.	 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 เร่ือง	

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๖๔

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๖.	 รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	(เดือนเมษายน	–	มิถุนายน	๒๕๖๓)

	 ที่ประชุมรับทราบ	

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่รับทราบ

	 เรื่อง	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุขแทนต�าแหน ่งที่ ว ่ างลง	 ๑	 ต�าแหน ่ง	

(ในระเบียบวาระที่	๗.๓)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นางสาวเพชรดาว	โต๊ะมีนา	เป็น

กรรมาธิการ	แทน	นางนาที	รัชกิจประการ

	 รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา

พระราชกฤษฎกีา	ตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กร

จดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียง

วิทยโุทรทศัน์	และกิจการโทรคมนาคม	(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	

ปีที่	๑	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้

	 ครั้งที่	๒๙	วันพุธที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๓๐	วันพฤหัสบดีที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๓๑	เป็นพิเศษ	วันจันทร์ที่	๒๔	ถึงวันพฤหัสบดีที่	

๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๓๒	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๔	ครั้งดังกล่าว

	 เรื่องที่พิจารณา

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

	 ๑.	รายงานผลการพจิารณาศกึษา	เร่ือง	การแก้ไขปัญหา

ฝุน่ละอองและมลพษิทางอากาศ	ซึง่คณะกรรมาธกิารการทีด่นิ	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)

	 ทีป่ระชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 ๒.	 ร ่างข ้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร	

(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ซึง่คณะกรรมาธิการวสิามัญพจิารณาเสรจ็แล้ว

(ในระเบียบวาระที่	๔.๒)

	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะ

กรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	

(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ซึง่คณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณาเสรจ็แล้ว

(ในระเบียบวาระที่	๔.๓)

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๔)

	 ๕.	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจ

หน้าที่ระหว่างศาล	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๕)
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	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๓	 ฉบับ

ในวาระที่	 ๒	 ทีละฉบับ	 ตามล�าดับ	 และได้ลงมติเห็นชอบใน

วาระที	่๓	ทัง้	๓	ฉบบั	ทลีะฉบับ	ตามล�าดับเพือ่เสนอในวฒุสิภา

พจิารณาต่อไปตามรฐัธรรมนญูฯ	ทัง้นีท้ีป่ระชมุได้ลงมติเห็นชอบ

ด้วยกบัข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการฯ	ในร่างพระราชบัญญตัิ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	และร่าง

พระราชบัญญัตจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย

	 ๖.	รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาศกึษา

แนวทางในการบริหารจัดการการช�าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๔.๖)

	 ท่ีประชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณา

	 เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบังคับ	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	ร่างข้อบงัคบัการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	(ฉบบัที	่..)	

พ.ศ.	....

	 เหน็ชอบด้วยกับร่างพระราชบญัญตัจิ�านวน	๓	ฉบบั	คอื

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๓.	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอ�านาจ

หน้าที่ระหว่างศาล	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายครูมานิตย์	สังข์พุ่ม	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์	 พรรคเพื่อไทย	 โดยรองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายจุรินทร์	

ลักษณวิศิษฏ์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถาม	 ของ	 นายสุชาติ	 อุสาหะ	 สมาชิกสภา																	

ผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี	 พรรคพลังประชารัฐ	 โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ)	 เป็น

ผู้ตอบ

	 ๓.	กระทูถ้าม	ของ	นายณฐัชา	บญุไชยอนิสวสัดิ	์สมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 โดย	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ชัยชาญ	

ช้างมงคล)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายยุทธพงศ์	จรัสเสถียร	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย	 โดย	

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

(นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์)	เป็นผู้ตอบ

	 กระทู้ถามทั่วไป	

	 ๑.	กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 พัฒนา

ขุดลอกแหล่งน�้าห้วยอีแร้ง	บ้านหนองทุ่ม	ต�าบลสว่างแดนดิน	

อ�าเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งเลื่อนมาจากการ

ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๕	ปีท่ี	๒	ครัง้ท่ี	๑	(สมยัสามญั

ประจ�าปีครั้งที่สอง)	 วันพุธท่ี	 ๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ถาม	

นายกรัฐมนตรี

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายศริพิงษ์	รสัม	ีสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคพลังประชารัฐ	 เรื่อง	 การ

ปรั บปรุ ง ถนนดิ นลู ก รั ง ให ้ เ ป ็ นย า งมะตอย ในพื้ นที่

กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก	ถาม	นายกรัฐมนตรี

	 เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติดราชการส�าคัญ	

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามในล�าดับที่	 ๑	 –	 ๒	

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปตามข้อ

บังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสกลนคร	พรรคเพือ่ไทย	เรือ่ง	ขอคืนสมณเพศ

และความเป็นธรรมให้แก่อดีตพระพรหมดิลก	 และอดีต

พระอรรถกิจโสภณ	 กรณีศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องคดี

ฟอกเงินทุจริตจัดสรรงบประมาณ	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ	ของวัดสามพระยา	ถาม	นายกรัฐมนตรี	ซึ่งรัฐมนตรี
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ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 (นายอนุชา	 นาคาศัย)	 ได้รับ

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	อาลีอิสเฮาะ	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัยะลา	พรรคพลงัประชารฐั	เรือ่ง	การ

เพิ่มอัตราก�าลังข้าราชการในสังกัดส�านักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ถาม	 รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

(นางกนกวรรณ	วิลาวัลย์)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 อนึ่ง	 ในระหว่างเวลา	 ๑๐.๔๕	 –	 ๑๒.๐๕	 นาฬิกา	ณ	

ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 ท�าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม	 และได้

ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ	

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นางอนุรักษ์	 บุญศล	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	การสร้าง

ฝายชะลอน�้าบริเวณวังถ�้าแข้	 ล�าน�้ายาม	 หมู่ที่	 ๔	 ต�าบลแวง	

อ�าเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการ

ส�าคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ในวันพุธที่	๒	ธันวาคม	๒๕๖๓	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 ๒.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การขอ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่างพื้นที่อ�าเภอภูพาน	

อ�าเภอโคกศรีสุพรรณ	 จังหวัดสกลนคร	 โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายนิยม	 เวชกามา	 สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	การแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่บ ้านหนอง

กระบอก–บ้านโคกแก้ว	 ต�าบลนาแก้ว	 อ�าเภอโพนนาแก้ว	

จงัหวดัสกลนคร	ถาม	นายกรฐัมนตร	ีเนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ด้รบั

มอบหมายติดราชการส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ

กระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผู้แทนราษฎรในวนัพธุที	่

๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 ๔.	กระทูถ้าม	ของ	นายประสงค์	บรูณ์พงศ์	สมาชกิสภา

ผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเสรีรวมไทย	 เรื่อง	

มาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้าง

ปรบัปรงุถนนสามัคค	ีและถนนในบรเิวณหมู่บ้านประชานเิวศน์	

๒	 ต�าบลท่าทราย	 อ�าเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี	 โดย	

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	(พลเอก	อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	

เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	กระทูถ้าม	ของ	นายประเสรฐิพงษ์	ศรนวุตัร์	สมาชกิ

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	การ

ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเข่ือนเหมืองตะกั่ว	 ถาม	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เนื่องจากรัฐมนตรีติด

ราชการส�าคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้

ไปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ในวนัพธุท่ี	๒	ธนัวาคม	

๒๕๖๓	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 ๖.	กระทูถ้าม	ของ	นายประเสรฐิพงษ์	ศรนวุตัร์	สมาชกิ

สภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	

การตรวจสอบหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	กรณีโรงแรม	รีสอร์ท	

ที่สร้างบนเกาะหรือภูเขา	 ถาม	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	 เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติดราชการ

ส�าคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบใน

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ในวันพุธที่	๙	ธันวาคม	๒๕๖๓	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐

	 ๗.	กระทู้ถาม	ของ	นายเท่าพภิพ	ลิม้จิตรกร	สมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	 การ

ก่อสร้างอุโมงค์ลอดใต้แยกรัชดา–ราชพฤกษ์	 ถาม	 นายก

รัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (พลเอก	

อนุพงษ์	เผ่าจินดา)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
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	 ๘.	กระทูถ้าม	ของ	นายเท่าพภิพ	ลิม้จติรกร	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	 ความ

เหมาะสมในคุณสมบัติในการด�ารงต�าแหน่ง	 ถาม	 นายก

รัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายอาคม	

เติมพิทยาไพสิฐ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เรื่องที่พิจารณา

	 ๑.	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา

ยาเสพตดิ	แนวทางการจัดตัง้ศูนย์บ�าบัดยาเสพติด	การป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างเป็นระบบ	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๖๐	วัน	นับตั้งแต่

วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	(ในระเบียบวาระที่	๗.๒)

	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๖๐	วัน

	 ๒.	คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	ขอขยาย

ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหา

ประมงไทย	ออกไปอีก	๖๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๖๐	วัน

	 ๓.	คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย

และนวัตกรรมขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ

พิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิต

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบาย

ไทยแลนด์	 ๔.๐	 ออกไปอีก	 ๖๐	 วันนับตั้งแต่วันที่	 ๑๓	

พฤศจิกายน	๒๕๖๓	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๖๐	วัน

	 ๔.	คณะกรรมาธกิารการศกึษา	ขอขยายระยะเวลาการ

พจิารณาศกึษากลุ่มญตัตเิรือ่งเกีย่วกบัการศกึษาออกไปอกี	๙๐	

วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน

	 ๕.	คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทางการ

แก ้ไขป ัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝ ั ่ งและการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบขอขยายระยะ

เวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	 ๑๒๐	 วัน	

นับตั้งแต่วันท่ี	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๑๒๐	วัน

	 ๖.	คณะกรรมาธิการการคมนาคม	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้าง

สาธารณะ	ออกไปอีก	๔๕	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๔๕	วัน

	 ๗.	คณะกรรมาธิการการคมนาคม	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษา	 ตรวจสอบและ

ติดตามการด�าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช ่วง

กรุงเทพมหานคร	 –	 นครราชสีมา	 และช่วงนครราชสีมา	 –	

หนองคาย	ออกไปอีก	๔๕	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๙	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
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	 ท่ีประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๔๕	วัน

	 ๘.	ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม	ตรวจสอบ	

การใช้เงินตามพระราชก�าหนด	 ๓	 ฉบับ	 เพื่อแก้ไขปัญหา	

เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	แทนต�าแหน่ง

ที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นางสาวณธีภัสร์	กุลเศรษฐสิทธิ์	

เป็นกรรมาธิการ	แทน	นายพิธา	ลิ้มเจริญรัตน์

	 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑.	รายงานประจ�าปี	๒๕๖๒	สถาบันพระปกเกล้า

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ๒.	รายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย	ตามพระราช

บัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มาตรา	๕๑	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 เรื่องที่พิจารณา

	 เรือ่งทีค่ณะกรรมาธิการพจิารณาเสรจ็แล้ว	คือ	รายงาน

ของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณาศกึษาโครงการก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๑)

	 ท่ีประชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เพ่ือส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่พิจารณา

	 เรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แล้ว	คอื	รายงาน

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ

จากการเข ้าร ่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า

ส�าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก	 (CPTPP)	 ซึ่ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระ

ที่	๔.๒)

	 ทีป่ระชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 จากน้ัน	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้

ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน�ารายงานการพิจารณาศึกษา	 เร่ือง	

การพัฒนาเศรษฐกิจการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

สู่อ่าวไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณา

เสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระที่	๔.๔)	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่

ประชุมเห็นชอบ

	 ทีป่ระชมุได้มีมตเิหน็ชอบด้วยกบัรายงานและข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

]]]]]
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ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่รับทราบ

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 พระบรมราชโองการประกาศ

พระราชกฤษฎกีาเรียกประชุมรฐัสภาสมยัประชมุสามญัประจ�า

ปีครั้งที่สอง	พ.ศ.	๒๕๖๓	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	

๒๕๖๓	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รับทราบ	เรื่อง	พระบรมราชโองการประกาศแต่งตัง้	

นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ

สมาชกิวฒุสิภาในการแถลงรายงานผูต้รวจการแผ่นดนิ	ประจ�า

ปี	๒๕๖๒

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	 เรื่อง	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	 ๖	

ตุลาคม	๒๕๖๓	 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด�าเนิน

การตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	(เดอืนเมษายน	–	มถินุายน	

๒๕๖๓)	 ตามท่ีส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต	ิในฐานะฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ

และคณะกรรมการปฏิรปูประเทศเสนอ	และให้เสนอต่อรฐัสภา

เพื่อทราบ

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	รับทราบ	เรื่อง	การพ้นจากต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยมสีมาชกิวฒิุสภาโดยต�าแหน่งได้เกษยีณอายรุาชการ	ตัง้แต่

วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๓	จึงเป็นเหตุให้พ้นจากต�าแหน่งสมาชิก

วุฒิสภา	 ตามมาตรา	 ๒๖๙	 (๔)	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	จ�านวน	๕	คน	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่พิจารณา

	 พิจารณาเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 ซึ่งที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	 จ�านวน	 ๖	 คร้ัง	

ดังนี้

	 ครั้งที่	๕	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่	๘	

มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ครัง้ที	่๖	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	วนัองัคารที	่๙	

มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ครั้งท่ี	 ๗	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันจันทร์ที	่

๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันอังคารที่	

๑๖	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ครั้งท่ี	 ๙	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันจันทร์ที	่

๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคารที่	

๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้ง	 ๖	

ครั้ง	โดยไม่มีการแก้ไข

	 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ประวัต	ิความประพฤติ	และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคล

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	(ตาม

ข้อบังคบั	ข้อ	๑๐๕)	(เรือ่งด่วนที	่๑)	ด้วยคณะกรรมการสรรหา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ได้ด�าเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับ

การแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน	 แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ตาม

มาตรา	๘	(๑)	และมาตรา	๑๘	แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และได้

เสนอช่ือมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 จ�านวน	

๒	 คน	 โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

แล้ว	ดังนี้
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	 ๑)	นายกุลกมุทุ	สิงหรา	ณ	อยธุยา	อดตีเอกอัครราชทตู

ประจ�ากรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	(แทนนายบูรณ์	ฐาปนดุลย์)

	 ๒)	 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์	 หรรษาจรูญโรจน์	 อดีต

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์	(แทน

พลเอก	วิทวัส	รชตะนันทน์	ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

	 ในการนี้	 ประธานของที่ประชุมจึงขอปรึกษาต่อท่ี

ประชมุเพือ่ก�าหนดจ�านวนกรรมาธิการสามญัฯ	โดยมสีมาชกิฯ	

เสนอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 หลังจากสมาชิกฯ	 เสนอรายชื่อกรรมาธิการ

สามัญฯ	แล้ว	

	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมาธกิารสามญัฯ	

จ�านวน	๑๕	คน	โดยมกี�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็

ภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

สามัญฯ	ชุดนี้	

	 ๒.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ

ประวตั	ิความประพฤติ	และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคล

ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	 (ตามข้อบังคับข้อ	๑๐๕)	 (เรื่องด่วนที่	๒)	ด้วยคณะ

กรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้ด�าเนิน

การพิจารณาสรรหาบุคคลผู ้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพิ่มเติมตามมาตรา	 ๘	 (๑)	

และ	 (๕)	 เพื่อให้ครบจ�านวนส�าหรับในส่วนที่ยังขาดอยู่	 ตาม

มาตรา	๑๓	วรรคห้า	แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู

ว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	และ

ได้เสนอชือ่มายงัวฒุสิภาเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ	จ�านวน	

๒	 คน	 โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ

แล้ว	ดังนี้

	 ๑)	 นางสาวรัชดา	 ไชยคุปต์	 ผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรี

ในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก	 บุคคลผู้มีประสบการณ์ในการท�างาน

ด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน	ตามมาตรา	๘	(๑)

	 ๒)	นายวสันต์	ภัยหลีกลี้	อดีตกรรมการบริหารและรอง

ผู้อ�านวยการองค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย	 บุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา	

วัฒนธรรม	ประเพณี	และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะ

ยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม

มาตรา	๘(๕)

	 ในการนี้	 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

สามญัฯ	จ�านวน	๑๕	คน	โดยมกี�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการให้

แล ้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วันนับแต ่วัน ท่ีวุฒิสภามีมติตั้ ง	

คณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้	

	 ต่อจากนัน้	ประธานทีป่ระชมุได้ด�าเนนิการให้ทีป่ระชมุ

พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การจ้างงาน

ข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ	๖๐	ปี	เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	

ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม	และกิจการเด็ก	เยาวชน	

สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	 ๔.๑)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา	ครั้งที่	๒๙	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคาร

ที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ข้อเสนอเพ่ือยก

ระดบัมาตรฐานทางทะเลของไทยตามข้อก�าหนดและแนวทาง

ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 (IMO)	 ซึ่งคณะ

กรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ระเบียบวาระที	่

๔.๒)	 เป็นเรื่องท่ีเลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 คร้ังที่	 ๒๙	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันอังคารท่ี	 ๒๒	 กันยายน	

๒๕๖๓	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๓.	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 เศรษฐกิจ

หมุนเวียน	 (Circular	 Economy)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการ

พาณชิย์และการอุตสาหกรรมพจิารณาเสรจ็แล้ว	(ระเบยีบวาระ

ที่	๔.๓)	เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๒๙	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันอังคารท่ี	 ๒๒	 กันยายน	

๒๕๖๓												
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	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๔.	รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	การบรหิารจดัการ

ฐานข้อมูลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	“สร้าง

ความเท่าเทยีม	ดแูลประชาชนอย่างทัว่ถงึ	ช่วยเหลอืทันท่วงที”	

ซึ่ งคณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเส ร็จแล ้ว	

(ระเบียบวาระที่	 ๔.๔)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา	ครั้งที่	๒๙	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคาร

ที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๕.	รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	ปัญหาฝุ่นละออง

ขนาดไม ่ เ กิน	 ๒.๕	 ไมครอน	 (PM2.5)	 ในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ระเบียบวาระที่	 ๔.๕)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภาครั้งที่	๒๙	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคาร

ที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 หลงัจากนัน้	ประธานวฒุสิภาได้ด�าเนนิการให้ทีป่ระชมุ

พิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา	ดังนี้

	 ๑.	รายงานผลการปฏิบัติงาน	กสทช.	ประจ�าปี	๒๕๖๒	

(ตามมาตรา	๗๖	แห่งพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่

และก�ากบัการประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง	วทิยุโทรทัศน์	

และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓)	(ระเบียบวาระที่	๕.๑)

	 ๒.	รายงานการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน	กสทช.	ส�านักงาน	กสทช.	และเลขาธิการ	กสทช.	

ประจ�าปี	๒๕๖๒	(ตามมาตรา	๗๒	แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๓)	(ระเบียบวารที่	๕.๒)

	 ระเบยีบวาระที	่๕.๑	และระเบยีบวาระที	่๕.๒	เป็นเรือ่ง

ที่เล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๒๙	 (สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งท่ีหน่ึง)	 วันอังคารท่ี	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๖๓	

เน่ืองจากรายงานท้ัง	 ๒	 ฉบับเป็นรายงานของคณะกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง	กจิการโทรทศัน์	และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาติและเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน	 ประธานวุฒิสภา

จึงปรกึษาต่อท่ีประชุมเพือ่ขอให้รวมการพจิารณารายงานฯ	ทัง้	

๒	ฉบับดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	 ทั้ง	 ๒	 ฉบับ

ดังกล่าว

	 พิจารณาเรื่อง	 ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการ

อุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 แทนต�าแหน่ง										

ที่ว่าง	 (ระเบียบวาระที่	 ๗)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ	

(พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง)	ได้มีหนังสือแจ้งว่า	ต�าแหน่ง

กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการฯ	 ว่างลง	 จึงเสนอให้วุฒิสภา

ตั้ง	นายธานี	สุโชดายน	เป็นกรรมาธิการฯ	แทนต�าแหน่งที่ว่าง	

ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๓	

	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่พิจารณา

	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ดังนี้

	 ๑.	รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	การบรกิารสขุภาพ

ปฐมภูมิ	 (Primary	 Health	 Care)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔.๑)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมทัง้เหน็ด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่

ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	โรคโควิด-19	ซึ่ง

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล ้ว	

(ระเบียบวาระที่	๔.๒)	

	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	

พร้อมท้ังเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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	 เรื่องที่ค้างพิจารณา	ดังนี้
	 ๑.	 รายงานประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(ตามมาตรา	
๑๕	 (๕)	 แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
พ.ศ.	๒๕๖๑)	 (ระเบียบวาระที่	๕.๑)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจาก
การประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่๒๙	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	
วันอังคารที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	
	 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว
	 ๒.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 ของ
องค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	
(ส.ส.ท.)	(ตามมาตรา	๕๒	แห่งพระราชบญัญตัอิงค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	
(ระเบียบวาระที่	 ๕.๒)	 เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม
วุฒิสภา	ครั้งที่	๒๙	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคาร
ที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	
	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
	 เรื่องที่พิจารณา	
	 พิจารณาเรื่องด่วน	 ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
(ตามมาตรา	 ๑๔	 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	
๒๕๖๐)	หลงัจากประธานคณะกรรมาธิการสามญัเพือ่ท�าหน้าท่ี
ตรวจสอบประวตั	ิความประพฤต	ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ	(พลเอก	อู้ด	เบื้องบน)	ได้เสนอรายงานของ
คณะกรรมาธิการสามัญเฉพาะส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับแล้ว
ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมลับ	 ตามที่คณะ
กรรมาธกิารสามญัฯ	ร้องขอ	ตามข้อบงัคบั	ข้อ	๑๑๒	วรรคสอง	
เพ่ือพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญส่วนที่เป็น
รายงานลับ	 หลังจากด�าเนินการประชุมลับเสร็จสิ้นแล้ว	
ประธานของที่ประชุมได้ด�าเนินการประชุมโดยเปิดเผย	โดยที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๑๒๐	 วรรคห้า	
บญัญตัว่ิา	การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกหรอืให้ความเหน็ชอบ

ให้บุคคลด�ารงต�าแหน่งใด	 ให้กระท�าเป็นการลับ	 เว้นแต่ที่มี
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ	 ดังนั้น	 ประธานของที่
ประชมุจงึด�าเนนิการให้สมาชกิฯ	ออกเสยีงลงคะแนนให้ความ
เห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับ										
ในคูหา	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๖๙	วรรคหนึ่ง	(๓)	โดยมีบุคคลผู้ได้
รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน											
แห่งชาติ	จ�านวน	๑	คน	คือ	นางสาวศยามล	ไกยูรวงศ์
	 ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า	 นางสาวศยามล	
ไกยูรวงศ์	 ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า										
กึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 คือ	
ไม่น้อยกว่า	๑๒๓	คะแนน	จึงถือว่าเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่ประชุม
เพือ่ขอให้น�าระเบยีบวาระที	่๖	เรือ่งท่ีเสนอใหม่	ข้ึนมาพจิารณา
ก่อน	ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ	ประธานของทีป่ระชมุจงึด�าเนนิการ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่	ดังนี้
	 ๑.	 ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก
การประชุม	จ�านวน	๔	ครั้ง	ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการ
พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	(ตามมาตรา	๑๒๙	
วรรคหก	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย)	(ระเบยีบวาระ
ที่	๖.๑)
	 ท่ีประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการ
ประชุมลบัของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพทัิกษ์และเทดิทนู
สถาบันพระมหากษัตริย์	จ�านวน	๔	ครั้ง	ดังนี้
	 ครั้งที่	๑๐/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๑๑/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๓๑	กรกฎาคม	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๑๒/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๑๓/๒๕๖๓	วันศุกร์ที่	๑๑	กันยายน	๒๕๖๓
	 ๒.	 ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก
การประชุม	 จ�านวน	 ๖	 ครั้ง	 และรายงานลับของคณะ
กรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความ
ประพฤติ	 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ(ตาม
มาตรา	๑๒๙	วรรคหก	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
(ระเบียบวาระที่	๖.๒)
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	 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการ
ประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท�าหน้าที่ตรวจสอบ
ประวตั	ิความประพฤติ	และพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคล
ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ	จ�านวน	๖	ครั้ง	ดังนี้
	 ครั้งที่	๑	วันจันทร์ที่	๓	สิงหาคม	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๒	วันอังคารที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๓	วันจันทร์ที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๔	วันอังคารที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๕	วันอังคารที่	๒๙	กันยายน	๒๕๖๓
	 ครั้งที่	๖	วันอังคารที่	๖	ตุลาคม	๒๕๖๓
	 และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�า
หน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	 และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู ้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	
	 รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	กองทนุพฒันาบทบาท
สตรีซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม	 และกิจการเด็ก	
เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส	พิจารณา
เสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔)	
	 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	
พร้อมทัง้เหน็ด้วยกบัข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ	เพือ่
ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง) 
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
	 เรื่องที่พิจารณา
	 เรื่องด่วน	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที	่									
ตรวจสอบประวตั	ิความประพฤต	ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด	(ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๐๕)
	 ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือมายังวุฒิสภาแจ้งว่า	
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง	 (ก.ศป.)	 ได้ด�าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาล
ปกครองสูงสุด	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	๑๕	(๒)	แห่งพระราช
บัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	 พ.ศ.	

๒๕๖๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ที่บัญญัติให้การแต่งตั้งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด	 ก.ศป.	 อาจด�าเนินการได้โดยวิธีการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลซ่ึงมิได้ด�ารงต�าแหน่งตุลาการศาล
ปกครองในขณะนั้น	 โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา	 ๑๓	 แห่ง									
พระราชบัญญัติดังกล่าวและมีความเหมาะสมที่จะแต่งตั้งเป็น
ตลุาการศาลปกครองสงูสดุ	โดย	ก.ศป.	ได้มมีตเิหน็ชอบผลการ
คัดเลือก	 นายรัชนันท์	 ธนานันท์	 เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ตลุาการศาลปกครองสงูสดุ	และได้เสนอรายชือ่ดงักล่าว	มายงั
วฒุสิภาเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบโดยท่ีข้อบงัคบั	ข้อ	๑๐๕	
วรรคหน่ึง	 ในการน้ี	ประธานวฒุสิภาจึงขอปรกึษาต่อทีป่ระชมุ
เพื่อก�าหนดจ�านวนกรรมาธิการสามัญฯ	โดยมีสมาชิกฯ	เสนอ
ให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	จ�านวน	๑๕	คน	ซึ่ง							
ที่ประชุมเห็นชอบ	
	 ทีป่ระชมุได้มมีตเิหน็ชอบให้ตัง้คณะกรรมาธกิารสามัญ	
จ�านวน	๑๕	คน	โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการให้แล้วเสรจ็
ภายใน	 ๖๐	 วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญฯ	ชุดนี้	
	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	
	 รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 ยุทธศาสตร์และ
ข้อเสนอแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานะ
สมรรถนะ	เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาค
ตะวันออก	(Eastern	Economic	Corridor	 :	EEC)	ซึ่งคณะ
กรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว	(ระเบียบวาระที่	๔)	
	 ทีป่ระชมุมมีติเหน็ด้วยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ	
พร้อมท้ังเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะ											
กรรมาธิการฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการ
ต่อไป
	 เรื่องที่ค้างพิจารณา		รายงานการพัฒนาระบบราชการ
ไทย	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ตามมาตรา	๘๑/๑๐	(๑๐)	แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดนิ	(ฉบบัท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕)	(ระเบียบวาระที	่๕)	เป็นเรือ่ง
ที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 คร้ังที่	 ๒๙	 (สมัยสามัญ
ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคารที่	๒๒	กันยายน	๒๕๖๓	

	 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว
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ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) 
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 กล่าวเปิดประชุม	

จากนั้นได้ให้เลขาธิการรัฐสภาเชิญพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯประกาศพระราชกฤษฎกีาเรยีกประชมุสมยัวสิามญั

แห่งรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องที่พิจารณา

	 เรือ่งด่วน	ขอให้มกีารเปิดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชมุร่วมกนั

ของรัฐสภา	 ตามมาตรา	 ๑๖๕	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วน)	ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	ประธานรัฐสภาได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมรับทราบ	 เรื่อง	 การถ่ายทอดการประชุมเพื่อ

พิจารณาเรื่องด่วน	 ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม

ร่วมกันของรัฐสภา	ตามมาตรา	๑๖๕	ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	ได้มีการถ่ายทอด

การประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุ

โทรทัศน์รัฐสภา	 และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	

ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ินการประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๙						

วรรคสอง

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เมื่อ	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 ได้แถลงเหตุผลการขอให้

รัฐสภาเปิดอภิปรายทั่วไปแล้ว	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	เพื่อแสดง

ความคิดเห็น	 และเมื่อการอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอ

สมควรแล้ว	 ประธานรัฐสภาได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติ											

ดังกล่าวไปในการประชุมร ่วมกันของรัฐสภาครั้งต ่อไป																			

วันอังคารที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๓

สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) 
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
	 เป็นการพจิารณาต่อจากการประชมุร่วมกนัของรฐัสภา	

ครั้งที่	๑	(สมัยวิสามัญ)	วันจันทร์ที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 เพื่อแสดงความคิดเห็น	 โดยมี

ประธานรฐัสภาและรองประธานรฐัสภาผลดัเปลี่ยนกนัด�าเนิน

การประชุม	 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม	 (พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 (นายดอน	

ปรมัตถ์วินัย)	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลงังาน	(นายสพุฒันพงษ์	พนัธ์มีเชาว์)	รองนายกรฐัมนตร	ีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(นายอนุทิน	ชาญวีรกูล)	

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	

(นายพุทธิพงษ์	ปุณณกันต์)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ)	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน	

(นายสุชาติ	 ชมกลิ่น)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	

(นายสมศักดิ์	 เทพสุทิน)	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

(นายณัฏฐพล	 ทีปสุวรรณ)	 และรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

รัฐมนตรี	 (นายอนุชา	นาคาศัย)	ตอบข้อซักถามของสมาชิกฯ	

จงึถือว่าการอภปิรายท่ัวไป	ตามมาตรา	๑๖๕	ของรฐัธรรมนญูฯ	

ได้ยุติลง	นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	

(พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา)	กล่าวขอบคุณ

	 ประธานรัฐสภาได้ให้เลขาธิการรัฐสภาเชิญพระบรม

ราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญ

แห่งรัฐสภา	พ.ศ.	๒๕๖๓	ให้ที่ประชุมรับทราบ

]]]]]



รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ 23

การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา 
	 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในคณะมนตรีบริหารสหภาพ

รัฐสภา	(IPU	Governing	Council)	จ�านวน	๓	คน	ประกอบด้วย

นางพิกุลแก ้ว 	 ไกรฤกษ ์ 	 สมาชิกวุ ฒิสภา	 นายเกียรติ	

สิทธีอมร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ	 นางสาวสรัสนันท	์

อรรณนพพร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของ

ที่ปรึกษาประธานสภาฯแถลงข่าว
 วันที่	 ๒๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 อาคารรัฐสภา	 นพ.สุกิจ	

อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	 แถลงข่าว

ว่า	 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า	 มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการ

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ	ซึ่งจะก�าหนดให้มีขึ้นในวันที่	๒๖	-

๒๗	 ต.ค.	 ๖๓	 รวมท้ังได้แสดงความเป็นห่วงต่อเนื้อหาของ

การอภิปรายว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ที่จะช่วยแก้ปัญหาของ

ประเทศ	และอาจจะมีการใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสม	จึงขอชี้แจงว่า	

เรื่องนี้มีขั้นตอนความเป็นมาคือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมือง

มีการชุมนุมประท้วง	 มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 และ

มีการควบคุมการชุมนุม	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในต�าแหน่งประธานสหภาพรฐัสภา	(Virtual	

Hearing	 with	 Candidates	 to	 IPU	 Presidency)	 ก่อน

การเลือกตั้งประธาน	 IPU	 ล�าดับท่ี	 ๓๐	 ท่ีก�าหนดจะมีขึ้นใน

ระหว่างการประชุมสมัยวิสามัญของคณะมนตรีบริหาร	 IPU	

แบบออนไลน์	ระหว่างวันที่	๑	-	๔	พ.ย.	๖๓	นี้	โดยมีผู้สมัคร

จากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ต่าง	ๆ 	จ�านวน	๔	คนร่วมแสดงวิสัยทัศน์	

ได้แก่	สาธารณรฐัปากสีถาน	(กลุม่เอเชยี-แปซฟิิก)	สาธารณรฐั

โปรตเุกส	(กลุม่	Twelve	Plus)	สาธารณรฐัอซุเบกสิถาน	(กลุม่

ยูเรเชีย)	และประเทศแคนาดา	(กลุ่ม	Twelve	Plus)

	 ทั้งนี้	ในการแสดงวิสัยทัศน์ออนไลน์ดังกล่าว	นอกจาก

จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครทั้งสี่คนได้แถลงนโยบายต่อประเทศ

สมาชิกสหภาพรัฐสภาแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากคณะ

กรรมาธิการด้านต่าง	 ๆ	 ของ	 IPU	 รวมถึงผู้แทนจากกลุ่ม

ภูมิรัฐศาสตร์	 ตลอดจนสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนในการ

ประชุมคณะมนตรีบริหารฯ	 จากท่ัวทุกมุมโลกร่วมกันตั้งข้อ

ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ		

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

ได้เชิญตัวแทนฝ่ายรัฐบาล	 ตัวแทนฝ่ายค้าน	 และตัวแทน

พรรคการเมือง	มาร่วมปรึกษาหารือเมื่อวันที่	๑๙	ต.ค.	๒๕๖๓

และเป็นมตจิากการปรกึษาหารอืโดยเสยีงส่วนใหญ่เกอืบทัง้หมด
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ยืน่หนงัสอืคดัค้านการต้ังคณะกรรมาธกิารวสิามญั
ปฏริปูสถาบนักษตัรย์ิ
	 วนัที	่๒๖	ตลุาคม	๒๕๖๓	ณ	บรเิวณด้านหน้า	อาคารรฐัสภา	

นายสมบรูณ์	อทุยัเวยีนกุล	เลขานกุารประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	

พร้อมด้วย	 นายแทนคุณ	 จิตต์อิสระ	 คณะท�างานทางการเมือง

ของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	รบัยืน่หนงัสอืจากนายสุวทิย์	ทอง

พรรคก้าวไกลมมีตจิะเสนอญัตตด่ิวน 
	 วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	อาคาร

รัฐสภา	นายณัฐชา	บุญไชยอินสวัสดิ์	 ส.ส.	พรรคก้าวไกล	และ

คณะ	แถลงข่าวว่า	พรรคก้าวไกลมีมติจะเสนอญัตติด่วน	จ�านวน	

๒	ญัตติ	ต่อสภาผู้แทนราษฎร	ดังนี้	๑)	ขอให้สภาผู้แทนราษฎร

ตั้งคณะกรรมาธิการ	 (กมธ.)	 วิสามัญ	 เพ่ือศึกษาข้อเท็จจริง	

ในข้อบกพร่องการก�าหนดเส้นทางเสด็จ	 และการถวายความ

ปลอดภัย	เมื่อวันที่	๑๔	ต.ค.	๒๕๖๓	เพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้อง	

ประเสริฐ	 หรืออดีตพระพุทธะอิสระ	 ตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมศูนย์

รวมประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	 (ศปปส.)	 เรื่อง	

ขอคดัค้านการตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัปฏริปูสถาบนักษตัรย์ิ	

และไม่ควรน�าเอาสถาบันมาอภิปรายในรัฐสภา	 พร้อมทั้ง

ขอคัดค ้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อท่ีเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิทกุมาตรา	เนือ่งจากตามกระแสข่าวทีเ่กิดขึน้ว่า

มีบางกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์

มีข้อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทางกลุ่ม

จงึขอคดัค้านประเดน็ดงักล่าว	เนือ่งจากสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

เป็นศนูย์รวมจติใจของประชาชนมาอย่างยาวนานและเพือ่พทิกัษ์

รักษาสถาบันอันเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย	ด้าน

นายสมบรูณ์	อทัุยเวยีนกลุ	เลขานกุารประธานสภาผูแ้ทนราษฎร

กล่าวว่าจะน�าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนประธานรัฐสภาต่อไป	

ของผู้เข้าร่วมประชุม	 เห็นว่าสภาควรเสนอไปทางรัฐบาลให้เปิด

การประชมุรฐัสภาสมัยวิสามญั	ซึง่หลงัการหารอื	ประธานรฐัสภา

ได้ท�าหนังสือส่งมติดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรี	 ในวันเดียวกัน

ต่อมาทางคณะรัฐมนตร	ี(ครม.)	 ได้เห็นด้วยกับมตแิละได้มพีระราช

กฤษฎกีาให้มกีารเปิดประชมุรฐัสภาสมยัวสิามญัในวนัท่ี	๒๖	ต.ค.	

๒๕๖๓	และปิดการประชมุในวนัที	่๒๘	ต.ค.	๒๕๖๓	และได้เสนอ

ญัตติตามมาตรา	 ๑๖๕	 ของรัฐธรรมนูญ	 เพ่ือฟังความคิดเห็น

ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาโดยไม่มีการลง

มติ	ดังนั้น	ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา	ข้อ	๑๔๕	ที่ก�าหนด

ว่า	 เมื่อนายกรัฐมนตรีขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุม

รฐัสภา	ตามมาตรา	๑๖๕	 ของรฐัธรรมนญู	 ให้ประธานรฐัสภาบรรจุ

เข้าระเบยีบวาระการประชมุรฐัสภาเป็นเรือ่งด่วน	 จึงต้องก�าหนดให้

มกีารประชมุร่วมกนัของรฐัสภา	ในวนัท่ี	๒๖	-	๒๗	ต.ค.	๒๕๖๓	ทนัท	ี

ส่วนเนือ้หาของการอภิปรายก็ต้องเป็นไปตามญัตติที่ทางรัฐบาล

เสนอเข้ามาสมาชกิรฐัสภาสามารถเสนอความคดิเหน็ได้อย่างเตม็ที	่

แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับการประชุม	 และรัฐธรรมนูญ	

ซึง่เชือ่ว่า	 สมาชกิรฐัสภามวีฒุภิาวะพอทีจ่ะทราบว่าอะไรควรพดู

อะไรไม่ควรพดู	ส่วนประโยชน์จากการประชมุเชือ่ว่าถ้ามีการแสดง

ความคดิเหน็กนัอย่างสจุริตใจและสร้างสรรค์จะต้องเกดิประโยชน์

อย่างแน่นอน	



รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ 25

พิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	 ๒๙	 ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	

ชัน้	๖	อาคารรฐัสภา	นางพรพศิ	เพชรเจรญิ	เลขาธิการสภาผูแ้ทน

ราษฎร	 เป็นประธานในพิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	การลงนามและมอบนโยบาย

ระดับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ท่ีปรึกษาหน่วยงาน

ขึ้นตรง	และระดับส�านัก	ซึ่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ได้ร่วม

ลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการฯ	 กับรองเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร	ข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษา	และผู้บังคับ

บญัชาหน่วยงานขึน้ตรง	โดยมี	พล.ต.อ.วรพงษ์	ชิวปรชีา	ประธาน	

แถลงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย
	 วันที่	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	อาคาร

รัฐสภา	นายณัฏฐ์ชนน	ศรีก่อเกื้อ	ส.ส.	พรรคภูมิใจไทย	และรอง

โฆษกพรรคภูมิใจไทย	แถลงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย	โดยทาง

พรรคขอยืนยันจุดยืนทางการเมือง	๔	ข้อ	ตามเดิม	คือ	ปกป้อง	

เทดิทนู	สถาบนั	สนบัสนนุการแก้รัฐธรรมนญู	มาตรา	๒๕๖	ทนัที	

โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	หรือ

ให้มีการต้ังสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ	แก้ปัญหา

ปากท้องของประชาชน	 และหยุดความรุนแรง	 และหยุดการ

กระท�าผิดกฎหมาย

	 ส�าหรบัสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในขณะนีน้ัน้	พรรคไม่ได้วางเฉย

และมกีารติดตาม	รบัฟังเสยีงของนกัศกึษาและประชาชนมาโดย

ตลอด	และตลอด	๒	วนั	ของการประชมุร่วมกนัของรัฐสภา	สมยั

วสิามญั	พรรคได้รบัฟังข้อมลูจาก	ส.ส.	ฝ่ายรฐับาล	ฝ่ายค้าน	ส.ว.	

นายกรัฐมนตรี	 และคณะรัฐมนตรี	 อย่างรอบด้าน	 จึงขอยืนยัน

จุดยืนทั้ง	๔	ข้อ	ดังกล่าว	โดยทางออกที่ดีที่สุด	คือ	ทุกฝ่ายต้อง

หันหน้ามาพูดคุยกัน	 เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นต่าง	 ๆ	

และต้องให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วง

วิกฤตนี้ไปให้ได้	

และท�าความจรงิให้ปรากฏต่อสงัคม	รวมทัง้หาผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง

และผู้กระท�าผิดมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	 ๒)	 ขอให้

สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะ	 กมธ.	 วิสามัญศึกษาผลกระทบจาก

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่

กรงุเทพมหานคร	ระหว่างวนัท่ี	๑๕	-	๒๒	ต.ค.	๒๕๖๓	เพือ่ตรวจ

สอบการใช้พระราชก�าหนด	 (พ.ร.ก.)	 ฉุกเฉินของรัฐบาล	 และ

ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และสิทธิของประชาชน

	 ดังนั้น	 จึงขอเรียกร้องให้สมาชิกฯ	 ร่วมกันพิจารณา

ทั้งสองญัตติด่วนของพรรคก้าวไกล	 เพ่ือร่วมกันหาทางออก

ให้กับประเทศ	 ด้วยการหาความจริง	 และน�าข้อมูลข้อเท็จจริง

จากทุกฝ่ายมาร่วมพูดคุยกันด้วยเหตุและผล	 ซึ่งพรรคก้าวไกล

จะยื่นญัตติด่วนท้ังสองญัตติต่อประธานสภาผู ้แทนราษฎร

ในวันนี้	

อ.ก.ร.ประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานราชการของ

รัฐสภาลงนามเป็นสักขีพยาน	
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รับมอบเงินบริจาคจากหอการค้าไทย - จีน และ
คณะ  
	 วันที่	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๓	อาคาร

รัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	 ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม	

รับมอบเงินบริจาคจาก	นายณรงค์ศักดิ์	พุทธพรมงคล	ประธาน

หอการค้าไทย	 -	 จีน	 และคณะ	 จ�านวน	 ๓,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	

บันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาส ๗๐ ปี แห่งสมาชิก
ภาพของรัฐสภาไทย
	 วันที่	 ๒๙	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องประชุมประธานรัฐสภา	

ชัน้	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	บันทึกวีดิทัศน์	เนื่องในโอกาส	๗๐	ปี	

แห่งสมาชิกภาพของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา	 หรือ	 IPU	

โดยม	ีนายอสิระ	เสรวีฒันวฒุ	ิสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	ดร.ววิฒัน์	

มุ่งการดี	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และ	 น.ส.ศิริภา

อินทวิเชียร	 ผู ้ช ่วยเลขานุการประธานสภาผู ้แทนราษฎร	

ร่วมในการดังกล่าว	 นายชวน	 หลีกภัย	 กล่าวว่า	 ในปัจจุบัน

ทุกประเทศก�าลังเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อนจากการระบาดของโควิด-๑๙	 ท�าให้กิจกรรมและ

การด�าเนนิงานของ	IPU	มไิด้เป็นไปตามแผนทีก่�าหนดไว้	รัฐสภา

ไทยจึงได้ปรบัการด�าเนนิงานให้เข้ากบัวถิใีหม่	และ	IPU	กย็งัคงใช้

ความพยายามให้มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสานต่อความร่วมมือ

และเสริมสร้างเอกภาพของรัฐสภาทั่วโลกในช่วงเวลาแห่งความ

ยากล�าบากนี้	 ซึ่งรวมไปถึงการประชุมและกิจกรรมเสมือนจริง

ต่าง	 ๆ	 ผ่านสื่อออนไลน์	 ในส่วนของวาระ	 ๒๐๓๐	 ของโลก

ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น	 ขอยืนยันอย่างมั่นคงต่อพันธกิจ

ของประเทศไทยที่จะด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายแห่งการ

ให้แก่มลูนธิเิพือ่การศกึษาและสงัคม	เพือ่น�าไปด�าเนนิการเก่ียวกับ

สาธารณประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของสังคม	

อาทิ	 ภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวประเทศในวงกว้าง	 จากนั้น	

ประธานรัฐสภา	 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่	 ประธาน

หอการค้าไทย	 -	 จีน	 ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว	 ในการนี้	 ประธานรัฐสภา	 รับมอบ

ภาพวาดจากประธานหอการค้าไทย	 -	 จีน	 พร้อมทั้งกล่าว

ขอบคุณ	 โดยจะน�าเงินที่ได้รับมอบบริจาคไปใช้ให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์	โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบ	

และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในหลายพ้ืนที่	 ทั้งนี้

จะรายงานผลการด�าเนินการให้ทางหอการค้าฯ	ทราบต่อไป	

พฒันาอย่างยัง่ยนื	(SDGs)	ภายในช่วง	๑๐	ปีข้างหน้า	โดยเชือ่ว่า

รัฐสภาสามารถมีส่วนส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้	ซึ่งบทบาท

ของรฐัสภาในฐานะฝ่ายนติบิญัญตัใินเรือ่งนีม้	ี๓	ประการด้วยกนั	

ได้แก่	ประการแรก	แก้ไขกฎหมายหรอืออกกฎหมายใหม่เพือ่ให้

เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ประการ

ที่สอง	ให้หลักประกันโดยอ�านาจด้านงบประมาณของรัฐสภาว่า	

งบประมาณท่ีได้รบัการจัดสรรจะสอดคล้องกบัการด�าเนินงานตาม

เป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง	 และประการ

ท่ีสาม	สร้างความตระหนกัรู้ในความส�าคญัของเป้าหมายแห่งการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่บรรดาสมาชิกรัฐสภา	
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ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ม น ต รี บ ริ ห า ร ส ห ภ า พ รั ฐ ส ภ า 
ครั้งที่ ๒๐๖  
	 วันที่	๓๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	ณ	ห้องประชุมส�านักองค์การ

รัฐสภาระหว่างประเทศชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายเกียรติ	 สิทธีอมร

และ	 น.ส.สรัสนันท์	 อรรณนพพร	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วย	 นางพิกุลแก้ว	 ไกรฤกษ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ในฐานะ

ผูแ้ทนรฐัสภาไทยในการประชมุคณะมนตรบีรหิารสหภาพรฐัสภา	

ครั้งท่ี	 ๒๐๖	 เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓	 (ASEAN+3	

Group	Meeting)	 ภายใต้กรอบของสหภาพรัฐสภา	 (Inter-

Parliamentary	 Union	 หรือ	 IPU)	 ผ่านระบบการประชุม

ทางไกล	 Zoom	 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการเลือกต้ัง

บุคคลเพื่อทดแทนในต�าแหน่งที่ว่างลงของสหภาพรัฐสภา	 และ

การเลอืกตัง้ประธานสหภาพรฐัสภาคนใหม่	ซึง่จะมขีึน้ในระหว่าง

การประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา	 คร้ังที่	 ๒๐๖

พิธมีอบสาส์นตราตัง้และสถาปนาคณะกรรมการ
สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมัยที่ ๖๘ 
	 วันที่ 	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห ้องประชุมใหญ่	

หอการค้าไทยจีน	อาคารไทยซีซี	ชั้น	๙	ถนนสาทรใต้	เขตสาทร	

กรุงเทพฯ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู ้แทนราษฎร	 เป ็นประธานในพิธีมอบสาส์นตราตั้งและ

จากนั้น	 ท่ีประชุมได้ให้การรับรองบันทึกการประชุมกลุ ่ม

อาเซียน+๓	 ในโอกาสการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	

ครั้งที่	 ๑๔๑	 ณ	 กรุงเบลเกรด	 สาธารณรัฐเซอร์เบีย	 เมื่อ

วันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๒	 โดยในช่วงท้ายของการประชุม	

ทีป่ระชุมได้รบัทราบการประกาศผูท้�าหน้าท่ีประธานการประชุม

กลุ่มอาเซียน+๓	 ครั้งถัดไป	 ซึ่งรัฐสภาไทยจะเป็นผู้ท�าหน้าท่ี

ดังกล่าว	

สถาปนาคณะกรรมการสมาคมฮกเกีย้นแหง่ประเทศไทย	สมัยที่

๖๘	โอกาสนี้	ประธานรัฐสภา	มอบสาสน์ตราตั้งให้แก่นายสันติ	

ซอโสตถิกุล	นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย	สมัยที่	๖๘

จากนั้น	 ประธานรัฐสภารับมอบเงินบริจาคจากนายกสมาคม

ฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทยสมัยที่ 	 ๖๘	 และคณะ	 จ�านวน	

๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท	เพื่อให้มูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม	น�าไป

ด�าเนินการเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ในการบรรเทาความ

เดือดร้อนของสังคม	 อาทิ	 ภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์อุทกภัย

ที่เกิดขึ้นในขณะนี้	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวประเทศ

ในวงกว้าง	พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนสมาคมฯ	
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ศึกษาดูงานรัฐสภา
	 วันที	่๓	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	ณ	อาคารรฐัสภา	นายกฤษฎา	

ตันเทอดทิตย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดหนองคาย	

พรรคเพื่อไทย	 และนายภาควัต	 ศรสีรุพล	 สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

จงัหวัดขอนแก่น	พรรคเพือ่ไทย

พรรคภูมิใจไทยร้องตรวจสอบสถานการณ์ราคา
ยางพาราที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็ว
	 วันที่	 ๔	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	

อาคารรฐัสภา	นายณฏัฐ์ชนน	ศรก่ีอเกือ้	 	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

พรรคภูมิใจไทย	 แถลงว่า	 สถานการณ์ราคายางพาราท่ีปรับลดลง

อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนั้น	 มีข้อน่าสงสัยใน	๒	

ประเด็น	 คอื	๑.	 ยางพารามีราคาลดลงแบบผดิสงัเกต	 เกดิจากการ

บดิเบือนราคาของผูส่้งออกจรงิหรือไม่	ทัง้ท่ีเบือ้งต้นมกีารคาดการณ์

ว่าราคายางพารามีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นถึงกิโลละ	 ๑๐๐	 บาท		

๒.	 การแพร่ระบาดของโรคใบยางพาราร่วงชนดิใหม่ใน	๕	 จังหวดั

ภาคใต้	 เป็นโรคชนิดใด	 เนื่องจากโรคดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกร

ให้การต้อนรับ	 นายศิริศักดิ์	 เหล่าจันขาม	 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร	 ปฏิบัติการแทนคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	

มหาวทิยาลัยขอนแก่น	และคณาจารย์	รวมทัง้นกัศกึษาหลกัสตูร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	 สาขาการปกครองท้องถิ่นและการ

จดัการการคลงั	และหลกัสตูรเทคโนโลยบีณัฑิต	สาขาการจดัการ

การเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน	 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานรัฐสภาและ

เยีย่มชมห้องประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	โดยได้พดูคยุแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นในประเด็นต่าง	ๆ 	อาท	ิการเมอืงการปกครองของไทย

บทบาทหน้าที่ของสถาบันนิติบัญญัติ	 การแก ้ไขป ัญหา

ท้องถิ่นและการกระจายอ�านาจ	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมทาง

การเมืองของนักเรียน	นักศึกษา	

ได้รับความเสียหาย	 พรรคภูมิใจไทยจึงขอเรียกร้องไปยังนายก

รฐัมนตร	ี รมว.กระทรวงพาณชิย์	 รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

และการยางแห่งประเทศไทย	 ให้ตรวจสอบว่าราคายางพารา																										

ที่ลดลงนั้น	 เกิดจากปัญหาใด	 เพ่ือให้ประชาชนและเกษตรกรชาว

สวนยางได้รับทราบข้อเท็จจริงเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยในเร่ือง

ดงักล่าว 
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รับเรื่องร ้องเรียนกรณีถูกเจ ้าหน้าที่ต�ารวจ
คุกคามจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง
	 วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	 ณ	ห้องแถลงข่าว	อาคาร

รัฐสภา	 นายซูการ์โน	 มะทา	 และนายกมลศักดิ์	 ลีวาเมาะ

ส.ส.พรรคประชาชาติ	 รับยื่นหนังสือจากนายอับดุลเลาะ	

สิเดะ	 ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง	 และคณะ	 กรณีถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจคุกคาม

จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนิสิต

นักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง	 ๆ	 ในกรุงเทพฯ	 ซึ่งเป็นการเข้า

ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นอย่างสงบภายใต้กรอบ

กฎหมายและรัฐธรรมนูญ	 แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้เดินทางไป

ยังบ้านพักของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและสอบถามข้อมูล

ส่วนตัวจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองในพื้นท่ีและเพื่อนบ้าน	

พร้อมทั้งอ้างว่าจะเชิญตัวไปสอบปากค�าโดยไม่มีหมายศาล	

ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเข้าข่ายมิชอบด้วยกฎหมาย	 จึงขอให้พรรค

แถลงข่าวกรณีนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ารับรอง
ร่าง พ.ร.บ.รับราชการทหาร 
	 วันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 อาคาร

รัฐสภา	 นายรังสิมันต์	 โรม	 ส.ส.พรรคก้าวไกล	 และคณะ	 	 แถลง

ข่าวกรณีนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ารับรองร่าง	 พ.ร.บ.รับราชการ

ทหาร	 (ฉบบัที	่ ..)	 พ.ศ.	….ท่ีเสนอโดยพรรคอนาคตใหม่	หรอืพรรค

ก้าวไกลในปัจจุบัน	 ซึ่งการกระท�าดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล

ไม่มคีวามจรงิใจในการปฏริปูกองทพั	 การไม่ให้ค�ารบัรองของนายก

รัฐมนตรกีระท�าโดยอาศยัอ�านาจตามรัฐธรรมนญูมาตรา	๑๓๓	ของ

ประชาชาตสิอบสวนข้อเทจ็จรงิในกรณดีงักล่าว	พร้อมทัง้เรยีกร้อง

ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐหยุดคุกคามและกระท�าการท่ีส่งผลต่อความ

ปลอดภัยและสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ที่ก�าหนดให้ใน

กรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน	 จะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมี

ค�ารับรองของนายกรัฐมนตรี	 เมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ให้ค�ารับรอง

ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ….	 ซึ่งถูก

พจิารณาว่าเป็นร่างพระราชบญัญตัเิกีย่วด้วยการเงนิ	 จงึส่งผลให้ไม่

สามารถเสนอร่างพระราชบัญญตัดิงักล่าวเข้าสู่สภาได้	พรรคก้าวไกล

ขอยืนยันว่าร่าง	 พ.ร.บ.	 ฉบับดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประเทศไทยทั้งในด้านความมั่นคงและด้านคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน	 โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับลดขนาดของกองทัพ

ทีม่จี�านวนก�าลงัพลมากเกนิความจ�าเป็นต่อสถานการณ์	 และหนัมา

พัฒนาคุณภาพของก�าลังพลแทน	 จะยกระดับให้ทหารมีเงินเดือน

ที่ดี	 มีสวัสดิการที่ดี	 มีโอกาสต่อยอดในสายอาชีพ	 และที่ส�าคัญคือ		

จะแก้ปัญหาเรื้อรังในกองทัพ	 ปรับปรุงระบบการรับราชการทหาร

มใิห้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกบัเรือ่งทีไ่ม่จ�าเป็น	 ซึง่จะส่งผลดต่ีอการเงนิ

การคลงัของประเทศ 
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การประชุมผู้น�าสตรีระดับโลก
	 วันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 ณ	 ห้องประชุมส�านัก

องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ	 	 	 อาคารรัฐสภา	 นางสุวรรณ	ี

สิริเวชชะพันธุ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน

รัฐสภาไทย	 	 เข้าร่วมประชุมผู้น�าสตรีระดับโลก	 (Reykjavík	

Global	 Forum	–	Women	Leader)	 ในรูปแบบการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(HopIn)	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	๙	–	๑๑	

พ.ย.	 ๒๕๖๓	ณ	 กรุงเรคยาวิก	 สาธารณรัฐไอซ์แลนด์	 จัดโดย

องค์กรผู้น�าสตรีทางการเมือง	 (Women	Political	Leaders	 -

WPL)	 ร่วมกับรัฐสภาและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์	

ซึ่งการประชุมผู้น�าสตรีระดับโลกในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโอกาส

ส�าคัญส�าหรับผู ้น�าสตรีจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 เพ่ือการบรรลุ

เป้าหมายสภาพความเป็นอยู่จริงหลังจากภาวะโรคโควิด-19

และร่วมแบ่งปันแนวทางในการขยายบทบาทการมีส่วนร่วม

ในการก�าหนดนโยบายและเสริมสร้างอนาคตที่มีความยุติธรรม

มากขึน้	ตามหวัข้อ	“เส้นทางสูก่ารสร้างอนาคตทีม่คีวามยตุธิรรม

มากขึ้น”	(Pathways	to	Build	a	More	Equitable	Future)	

ทั้งนี้	 นางสุวรรณี	 	 สิริเวชชะพันธ์	 ได้ร่วมอภิปรายในกิจกรรม

ช่วง	Leaders	Talks	ในหัวข้อ	Promoting	sustainable	blue	

economy	with	a	gender	lens	in	Asia	โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

บทบาทของไทยในแนวทางเศรษฐกจิสนี�า้เงนิ	(Blue	Economy)	

ซึ่งเป็นวาระส�าคัญเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน

ปาฐกถา เรือ่ง บทบาท หน้าทีแ่ละอ�านาจของสภา
ผูแ้ทนราษฎรในการผลกัดนัร่างกฎหมายท้องถิน่
และการกระจายอ�านาจ

ทรพัยากรทางทะเลอย่างยัง่ยนื	และขบัเคลือ่นให้เศรษฐกจิเตบิโต

ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	 พร้อมกล่าว

ถึงแนวทางระบบการจัดการขยะพลาสติก	 แนวทางการจัดการ

ปัญหาท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย	(IUU	Fishing)	และประเดน็ความ

เท่าเทียมระหว่างเพศในธุรกิจการประมง	 เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของแรงงานหญิงในธุรกิจประมง	พร้อมกันนี้	ยังได้กล่าวถึง

ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน	เป้าหมายที่	๑๔	การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจาก

มหาสมุทร	และทรัพยากรทางทะเล	ด้วยการใช้แนวทางพัฒนา

เศรษฐกิจ	 บนฐานทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน	 และขับ

เคลือ่นให้เศรษฐกจิเตบิโตควบคูไ่ปกับการดแูลรกัษาระบบนเิวศ

อย่างยั่งยืนร่วมกัน	เนื่องจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป็นทรัพยากรท่ีมวลมนุษยชาติทุกคนต่างใช้ประโยชน์ร่วมกัน	

หากเกิดมลพิษขึ้น	 ณ	 ที่ใดก็จะหลั่งไหลและแพร่กระจายไปสู่

ที่อื่น	ๆ	ได้	

 วนัท่ี	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	หอประชมุมหาวทิยาลยั

รามค�าแหง	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	

นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	

เป็นประธานเปิดการสมัมนาและปาฐกถา	เร่ือง	“บทบาท	หน้าที่

และอ�านาจของสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันร่างกฎหมาย

ท้องถิ่นและการกระจายอ�านาจ”	ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น	สมาชิก

สภาท้องถิ่น	และข้าราชการท้องถิ่น	จ�านวน	๑,๗๐๐	คน	จัดโดย	

สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศ	

	 ในโอกาสนี้	 ประธานรัฐสภา	 กล่าวปาฐกถาใจความ

ว่า	 “หลักการกระจายอ�านาจการปกครองอยู่ที่การกระจาย

อ�านาจการปกครองให้แก่ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการปกครอง
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พรรคพลังประชารัฐแก ้ ไขสาระส� าคัญของ
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
	 วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	

อาคารรฐัสภา	น.ส.พชัรนิทร์	ซ�าศริพิงษ์	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	

พรรคพลังประชารัฐ	 ในฐานะโฆษกพรรค	 และคณะ	 แถลงข่าว

เกี่ยวกับการเสนอร่าง	 พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย

อาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ความผิดเกี่ยวกับเพศ)	โดยทางพรรค	

ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิสาระส�าคญัของร่าง	พ.ร.บ.	ฉบบันี้	

คอื	๑.	แก้ไขค�านยิาม	“กระท�าช�าเรา”	เพือ่ให้หมายความรวมถงึ

การกระท�าเพือ่สนองความใคร่ของผูก้ระท�า	๒.	ก�าหนดความผดิ

ฐานคกุคามทางเพศ	ซึง่เป็นการกระท�าต่อผูอ้ืน่ด้วยวาจา	ท่าทาง	

เสียง	 ภาพ	 เอกสาร	 ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	 หรือสิ่งของใน

ลกัษณะลามก	โดยประการท่ีน่าจะท�าให้ผูอ่ื้นเกิดความเดอืดร้อน

ร�าคาญ	หวาดกลวั	เกิดความอบัอาย	หรือรูส้กึว่าถกูเหยยีดหยาม

ทั้งนี้	 เนื่องจากกฎหมายอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับ

เสนอญัตติเพ่ือต้ัง กมธ.วิสามัญขับเคล่ือนด้าน
ความปลอดภัยของผู้หญิง และการจัดสวัสดิการ
ส�าหรับผู้หญิง 
	 วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	อาคาร

รัฐสภา	น.ส.ธณิกานต์	พรพงษาโรจน์		ส.ส.	พรรคพลังประชารัฐ	

แถลงข่าวว่า	ในฐานะ	ส.ส.สตรีรุ่นใหม่	พร้อมด้วย	ส.ส.	จ�านวน	

๒๐	คน	ได้ร่วมกนัลงชือ่เพือ่เสนอญตัตต่ิอสภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่

ตนเอง	 อันถือเป็นรากฐานส�าคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยจะเห็นได้ว่า	 การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการปกครองและการ

บริหารตนเอง	 โดยได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการกระจาย

อ�านาจ	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๔	 โดยได้เสนอแนวคิดการกระจาย

ความเจรญิไปสูภู่มภิาคและท้องถิน่ด้วยเหตผุลทีว่่า	ได้เห็นความ

แตกต่างความเจริญของส่วนกลางและต่างจังหวัด	 จึงเห็นว่า

สิ่งส�าคัญที่จะต้องกระจายออกไป	๓	เรื่อง	คือ	๑.	การกระจาย

รายได้	๒.	การกระจายโอกาส	๓.	การกระจายอ�านาจ	การกระจาย

ท่ีส�าคัญอย่างยิ่ง	 คือ	 การกระจายโอกาส	 กล่าวคือการท�าให้

ภูมิภาคมีโอกาส	 ท้องถ่ินมีโอกาส	 แม้จะมีโอกาสไม่เทียบเท่า

กับส่วนกลาง	 แต่อย่างน้อยก็จะต้องมีโอกาสเพียงพอที่ตนเอง

จะสามารถเลือกได้และการกระจายอ�านาจปรากฏเห็นผลเป็น

รูปธรรม”	

เพศในปัจจุบันมีช่องว่างอยู่บางประการ	 คือ	 บัญญัติลักษณะ

การกระท�าช�าเราที่ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมการกระท�าผิด

ทีเ่กดิขึน้และมไิด้ก�าหนดฐานความผดิว่าด้วยการคกุคามทางเพศ	

อีกท้ังอัตราโทษในฐานความผิดเกี่ยวกับเพศไม่สอดคล้องกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน		

ให้ตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญัขับเคลือ่นด้านความปลอดภยัของ

ผู้หญิง	และการจัดสวัสดิการส�าหรับผู้หญิง	เพื่อเป็นการป้องกัน	

บ�าบดัรกัษา	และฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกายและจติใจ	อนัเกิด

จากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก	 เนื่องจากสถิติด้าน

สุขอนามัยของผู้หญิงพบว่า	 อันดับ	 ๑	 หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็ง

เต้านม	เฉลี่ย	๑๓,๐๐๐	คนต่อปี	หรือ	เฉลี่ย	๓๕	คนต่อวัน	และ	

อันดับ	๒	ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ย	๕,๕๐๐	คนต่อปี	และ
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แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ	 ๒,๓๐๐	 คน	 โดย	 น.ส.ธณิกานต์

ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	 หลายครั้งท่ีนโยบายของรัฐมุ่งดูแลพื้นฐาน

ทางร่างกายผู้ป่วยหรือเหยื่อ	 แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงด้านสภาพ

จติใจ	หรอืแม้แต่การเข้าถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานและขอบเขตการดแูล

ผู้หญิงทุกคนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม	 ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน	 และยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมโลก	 เช่น	

การรกัษาผูป่้วยมะเรง็เต้านมทียั่งไม่ครอบคลุม	 การท�าเต้านมเทยีม

เพ่ือทดแทนเต้านมที่ถูกตัดทิ้งจากมะเร็ง	 หรือการเข้าถึงสิทธิ

ข้ันพื้นฐานของบริการอนามัยและสาธารณสุข	 รวมถึงค่าใช้

จ่ายของผ้าอนามัย	 ซ่ึงเป็นสินค้าท่ีมีความจ�าเป็นส�าหรับผู้หญิง	

ซึ่งเก่ียวข้องกับอนามัยเจริญพันธุ์	 และมีความส�าคัญในแง่ของ

สทิธทิางเพศ	จดัเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานเพือ่ให้ผูห้ญงิทกุคนสามารถ

เข้าถงึสทิธิดงักล่าวได้มากขึน้	ดงันัน้	จงึขอให้มกีารตัง้คณะ	กมธ.	

เพ่ือพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าวข้างต้น	 เพื่อเป็นการ

ยกระดับมาตรฐานการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการ

ที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจส�าหรับผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรม

โดยใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นกลไกในการขับเคลื่อน		

พรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้องนายกรัฐมนตรี
ทบทวนมติการควบรวมธุรกิจ
	 วันที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	อาคาร

รัฐสภา	นายระว	ีมาศฉมาดล	ส.ส.	พรรคพลงัธรรมใหม่	และคณะ	

แถลงข่าวขอให้นายกรฐัมนตรทีบทวนมตขิองคณะกรรมการการ

แข่งขันทางการค้า	 (กขค.)	 ได้อนุมัติการควบรวมธุรกิจระหว่าง

บริษัท	ซี.พี.	รีเทล	ดีเวลลอปเม้น	จ�ากัด	กับบริษัท	เทสโก้	สโตร์ส

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เมื่อวันที่	๒	พ.ย.	๖๓	ที่ผ่านมาโดยพรรค

พลงัธรรมใหม่มคีวามกงัวลต่อผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้จากการควบ

รวมธุรกิจดังกล่าว	 ดังนี้	 ๑.	 การควบรวมธุรกิจดังกล่าวเป็นการ

ผูกขาดและมีอ�านาจเหนือตลาดในร้านค้าปลีก	 ซึ่งจะส่งผลให้

เกิดการครอบง�าเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต	 ๒.	 หาก

มีการควบรวมธุรกิจ	 ผู้ประกอบการรายอื่น	 ๆ	 จะไม่สามารถ

แข่งขันทางการตลาดได้	๓.	ผู้ประกอบการรายย่อย	หรือ	SMEs	

จะไม่สามารถต่อรองในตลาดได้	๔.	ผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบ

จากการผูกขาดทางการตลาดโดยตรง	 และในอนาคตจะมีธุรกิจ

ประเภทอื่น	ๆ 	ด�าเนินการเช่นเดียวกัน	ในการนี้	พรรคพลังธรรม

ใหม่จะท�าหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตร	ีและรฐัมนตรท่ีีเกีย่วข้องเพือ่

ขอให้ทบทวนมตดิงักล่าวอกีครัง้	และจะตัง้กระทูถ้ามในทีป่ระชุม

สภาผู้แทนราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย	
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หวัหน้าพรรคก้าวไกล และคณะ แถลงข่าวเกีย่วกับ
ผลพิจารณาร่างแก้ไข รธน. ในวาระที่ ๑
	 วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	 นายพิธา	 	 ลิ้มเจริญรัตน์	 หัวหน้าพรรคก้าวไกล	

และคณะ	 แถลงข่าวเกี่ยวกับผลพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในวาระท่ี	 ๑	 ว่า	 การรับหลักการในร่างท่ี	 ๑	 และร่างท่ี	 ๒	 นั้น	

ยังมีข้อกังวลและได้ต้ังข้อสังเกต	 จากกรณีท่ีรัฐสภาโหวตไม่รับ

หลักการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน	 ซึ่งเป็นการท�าลาย

ความฝันของประชาชนจ�านวนมากและอาจน�าความขดัแย้งกลบั

มาอกีครัง้	ทัง้นี	้ถงึแม้ว่ารฐัสภาจะไม่รบัหลกัการร่างรฐัธรรมนญู

ฉบับประชาชน	 พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าน�าหลักการส�าคัญ

ในร่างฉบบัประชาชนไปผลักดันต่อในวาระท่ี	๒	ในชัน้กรรมาธกิาร	

โดยการแปรญัตติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นรัฐธรรมนูญ

ที่สะท้อนเจตจ�านงของประชาชนให้มากที่สุด	

******



รฐัสภาคเูวตผ่านกฎหมายเพือ่ลดจ�านวนชาวต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศ 
	 วันที่	๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๓	รัฐสภาคูเวตได้ผ่านกฎหมาย
ด้วยมติเอกฉันท์ให้รัฐบาลใช้ระยะเวลา	 ๑	 ปีเพื่อลดจ�านวน
ชาวต ่างชาติท่ีอพยพมาอยู ่ ในประเทศ	 ซึ่งจะส ่งผลให ้
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในคูเวตจ�านวนหลายแสนคนถูกบังคับ
ให้ย้ายออกจากประเทศ	 ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศ
คเูวตทีต้ั่งอยูบ่นคาบสมทุรอาหรบัเป็นระยะเวลายาวนานหลาย
ทศวรรษ	 มีทั้งแรงงานที่มีทักษะฝีมือและแรงงานที่ไร้ทักษะ

สเปนประกาศภาวะฉุกเฉินคุมโควิดระลอกใหม่  
	 วันที่	 ๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๓	นายกรัฐมนตรีเปโดร	ซาน
เชส	 ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติ	 และบังคับใช้มาตรการ
เคอร์ฟิวทัว่ประเทศ	ห้ามประชาชนออกจากบ้านระหว่างเวลา	
๒๓.๐๐	นาฬิกา	ถงึ	๐๖.๐๐	นาฬิกา	 โดยมผีลตัง้แต่วนัอาทติย์
ที่	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 เป็นเวลา	 ๑๕	 วัน	 เพื่อควบคุม
การระบาดระลอกใหม่ของเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙		ทีรุ่นแรงขึน้
โดยนายซานเชส	แถลงถ่ายทอดทางโทรทศัน์ว่า	“สถานการณ์
ที่เราก�าลังเผชิญนั้นร้ายแรงมาก”	 และระบุด้วยว่า	 ภายใต้
มาตรการฉุกเฉินดังกล่าว	 ทางการท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง	 ๆ	
สามารถสัง่ห้ามเดนิทางระหว่างภมูภิาคได้ตามความเหมาะสม
กับชนิดของงานและความจ�าเป็นทางการแพทย์	 และแต่ละ
ภูมิภาคยังสามารถปรับระยะเวลาเคอร์ฟิว	 บวกลบไม่ให้เกิน	
๑	 ชั่วโมงจากเวลาที่ก�าหนดได้	 และจ�ากัดการรวมตัวในท่ี

ฝีมอืมจี�านวนประมาณ	๓.๔	ล้านคน	จากประชากรทัง้ประเทศ
ท่ีมีจ�านวน	 ๔.๘	 ล้านคน	 เน่ืองจากกฎหมายได้บัญญัติล�าดับ
ขั้นตอนการปฏิรูปและกระบวนการในการลดจ�านวนคน	
อันเน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	นายก
รัฐมนตรีคูเวตได้กล่าวว่า	 ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไม่ควรมีจ�านวนเกินร้อยละ	 ๓๐	 ก่อนหน้านี้เดือนกรกฎาคม	
๒๕๖๓	 รัฐสภาแห่งชาติคูเวตได้ตรากฎหมายที่บัญญัติว่า	
ชาวอนิเดยีทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศ	 ไม่ควรมจี�านวนเกินร้อยละ	๑๕
ในขณะที่ชาวอียิปต์	 ชาวฟิลิปปินส์และชาวศรีลังกา	จะต้องมี
จ�านวนไม่เกินร้อยละ	 ๑๐	 ของแต่ละสัญชาติ	 ส่วนชาว
บังกลาเทศ	 ชาวปากีสถาน	 ชาวเนปาล	 และชาวเวียดนาม
จะต้องไม่มีจ�านวนเกนิกว่าร้อยละ	๕	ของแต่ละสญัชาต	ิผลจาก
การตรากฎหมายจะส่งผลให้มคีนจ�านวนประมาณ	๘๐๐,๐๐๐	
คน	 อาจจะถูกบังคับให้ย้ายออกจากประเทศทันทีท่ีกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้	 v

สาธารณะและการรวมตวัในบ้านโดยไม่ได้อยูค่รวัเรอืนเดยีวกัน	
ไม่ให้เกิน	 ๖	 คน	 รวมทั้งขอให้รัฐสภาอนุมัติขยายเวลาของ
มาตรการใหม่นี้เพิ่มจาก	 ๑๕	 วัน	 เป็น	 ๖	 เดือนด้วย	 ทั้งนี	้
ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อโควิด-19	ในสเปนทะลุ	๑	ล้านรายเป็น
ชาติแรกในยุโรปตะวันตก	 ขณะท่ีจ�านวนผู ้เสียชีวิตก็เพิ่ม
เป็นอย่างน้อย	 ๓๕,๐๐๐	 ศพ	 ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องจาก
หน่วยงานท้องถ่ินมากกว่าครึ่ง	 จากท้ังหมด	 ๑๗	 ภูมิภาค	
ให้ประกาศภาวะฉุกเฉิน	 โดยมาตรการล่าสุดถูกบังคับใช้ใน
ทุกภูมิภาคของสเปนยกเว้นหมู่เกาะกานาเรียส	v

รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ
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รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ

รัฐสภาเกาหลีใต้เสร็จส้ินการตรวจสอบผลการ
บริหารราชการแผ่นดินประจ�าปี ๒๕๖๓
	 วันที่	 ๒๖	 ตุลาคม	 ๒๕๖๓	 คณะกรรมาธิการความ

ปลอดภัยและการบริหารงานภาครัฐ	(Security	and	Public	

Administration	Committee)	ของรฐัสภาเกาหลใีต้	เสรจ็สิน้

การด�าเนินการตรวจสอบผลการบริหารราชการแผ่นดิน	

(National	Assembly’s	audit	of	state	affairs)	ประจ�าปี	

พ.ศ.	๒๕๖๓	เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว	ทัง้น้ี	การด�าเนนิการตรวจสอบ

ผลการบริหารราชการแผ่นดินในปีนี้	 เพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	

๒๐๑๙	 (COVID-19)	 จึงท�าให้คณะกรรมาธิการฯ	 หลีกเลี่ยง											

การเดินทางลงพื้นที่เพื่อด�าเนินการตรวจสอบผลการบริหาร

ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐในบางพื้นที่	 ส�าหรับ

ประเด็นส�าคัญในการตรวจสอบผลการท�างานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	 ได้เน้นย�้าเรื่องความเป็นอิสระของการจัดสรรเม็ดเงิน

งบประมาณรายจ่ายแก่ท้องถิ่นให้สามารถน�าไปพัฒนา	 และ

บริหารจัดการได ้อย ่างทั่วถึง	 และเกิดความเท ่าเทียม	

การก�าหนดแนวทางการพฒันาพืน้ทีท้่องถิน่ให้เกดิความสมดุล	

และการแก้ไขปัญหาการลดลงของจ�านวนประชากรในท้องถิน่

ต�ารวจฮ่องกงจับกุมกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตย 

	 วนัที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๖๓	กลุม่ผูเ้รยีกร้องประชาธิปไตย

ในฮ่องกงจ�านวน	๔	คน	 ได้เข้าไปในสถานกงสุลสหรัฐเพือ่ขอใช้สทิธิ

เป็นผู้ลี้ภัย	 โดยบุคคลทั้ง	๔	ได้เข้าไปขอลี้ภัยในสหรัฐ	ขณะที่

รายหนึง่มคีดเีก่ียวข้องกบัการชมุนมุต่อต้านรฐับาล	 เม่ือปีท่ีแล้ว

ต�ารวจฮ่องกงรายงานว่า	สามารถรวบตัวผู้เรยีกร้องประชาธปิไตย

รายอื่นจ�านวน	๓	คนซึ่งรวมถึงนายโทนี่	ชุง	วัย	๑๙	ปี	ขณะที่

อย่างน่าวิตก	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น	 และการก�าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาให้สามารถน�าไปใช ้ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	

โดยเฉพาะมาตรการกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิในท้องถิน่

ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นต่าง	ๆ	

ให้เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง	 รวมถงึการยกระดับมาตรฐาน

การจดัสรรงบประมาณเพือ่น�าไปใช้ในการส่งเสรมิสวสัดกิารสงัคม

ทัง้ในระดบัเขตเมอืงและเขตชนบทอย่างเท่าเทยีมกนั	 นอกจากนัน้

ยังมีประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร	 และการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	v

ก�าลงัเดนิทางไปยงัสถานกงสลุสหรฐัเพือ่ขอลีภ้ยั	ผูท้ีถ่กูจบัเป็น

ชาย	๒	หญงิ	๑	อายุระหว่าง	๑๗	-	๒๑	ปี	โดยท้ัง	๓	มคีวามผดิ

ฐานโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดยีท่ียยุง	 ปลกุป่ันให้เกดิความ

ไม่สงบ	ซึง่เป็นการละเมดิมาตรา	๒๑	ของกฎหมายความมัน่คง

แห่งชาติ	 โดยต�ารวจจะด�าเนินการจับกุมกลุ ่มผู ้เรียกร้อง

ประชาธปิไตยต่อไป	ท้ังน้ี	กลุม่เรยีกร้องประชาธปิไตยในฮ่องกง

ได้ก่อเหตุจลาจลเมื่อปีที่แล้ว	โดยมีการท�าลายทรัพย์สินต่าง	ๆ 	

และท�าร้ายต�ารวจ	รวมทั้งมีการวางเพลิงในสถานที่หลายแห่ง	

รวมถึงสถานีรถไฟใต้ดิน	 เพื่อประท้วงกฎหมายความมั่นคง

ท่ีอนุญาตให้มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่	

รวมท้ังกลุ่มผู้ชุมนุมยังเรียกร้องให้นางแคร์รี	 ลัม	 ลาออกจาก

ต�าแหน่งผูว่้าการเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	ทัง้นี	้รฐับาลฮ่องกง

ได้จับกุมผู้เรียกร้องประชาธิปไตยมากกว่า	 ๑๐,๐๐๐	 คน

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว	v
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เมียนมาผ่อนคลายให้คนไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
	 วนัที	่๒๗	ตลุาคม	๒๕๖๓	กระทรวงสาธารณสขุเมียนมา	

ผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการทางสังคมเป็นกรณีพิเศษ	

ในวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งท่ัวไป	 ประชาชน

สามารถรวมกลุ่มได้มากกว่า	๓๐	คน	และสามารถเดนิทางออก

จากบ้านได้สะดวกข้ึน	เนือ่งจากต้องไปใช้สิทธิเลือกต้ัง	ส่วนการ

ลงคะแนนล่วงหน้าส�าหรับผู้มีอายุ	๖๐	ปีขึ้นไป	จะเริ่มในวันที่	

๒๙	 ตุลาคม	 ส�าหรับสถานการณ์โรคโควิด-19	 ในรอบ	 ๒๔	

ชั่วโมง	เมียนมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่	๑,๔๒๖	คน	เพิ่มสถิติผู้ป่วย

สะสมเป็นอย่างน้อย	 ๔๖,๒๐๐	 คน	 ในรอบวันเดียวกัน

มผีูเ้สยีชวีติอกี	๒๗	ราย	ท�าให้มจี�านวนผู้เสียชวิีตสะสมจากโรค

โควิด-19	 ในเมียนมาเป็นอย่างน้อย	 ๑,๑๒๒	 ราย	 ผู้เสียชีวิต

เป็นชาวเมยีนมาทัง้หมดร้อยละ	๙๐	เป็นผู้ชายและมโีรคประจ�าตัว

ที่ส่วนใหญ่คือเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	และอาการผิดปกติ

ผู้น�านิวซีแลนด์ตั้งสตรีชนเผ่าเมารีเป็นรัฐมนตรี
ต่างประเทศคนแรก
	 วันท่ี	 ๒	 พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นายกรัฐมนตรีจาซินดา	

อาร์เดิร์น	 ของนิวซีแลนด์ได้แต่งตั้งนางนาไนอา	 มาฮุตา	

(Nanaia	 Mahuta)	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 (ส.ส.)	 จาก

ชนเผ่าเมารี	 ให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงจากชนเผ่า

คนแรกของประเทศ	 นับเป็นหนึ่งในรัฐสภาที่มีตัวแทน

ประชาชนทีม่คีวามหลากหลายมากทีส่ดุ	 นางมาฮตุา	กล่าวว่า	

ของระบบหัวใจและหลอดเลือด	 ส่วนการเลือกตั้งทั่วไปของ

	เมยีนมาครัง้นีจ้ะเป็นการเลอืกตัง้สมาชิกรฐัสภาทัง้หมดทีม่กีาร

ชิงชัยกันมากกว่า	 ๑,๐๐๐	 ที่นั่ง	 ทั้งในสภาผู้แทนราษฎร	

วุฒิสภา	 รัฐสภาท ้องถิ่นของแต ่ละรัฐและภูมิภาค	v

เธอรู้สึกเป็นเกียรติที่จะมารับผิดชอบการเจรจางานนโยบาย

การต่างประเทศ	 ของนิวซีแลนด์	 ส�าหรับนางมาฮุตาได้รับ

เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเม่ือ	 ๔	 ปีก่อน	 เป็น

สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรคนแรกท่ีมีรอยสักท่ีบริเวณคาง

ตามความเชือ่ทีส่บืทอดแต่โบราณของชนเผ่าเมาร	ีส่วนสมาชกิ

สภาผูแ้ทนราษฎรชนเผ่าเมารคีนแรกทีเ่คยได้รบัการแต่งตัง้ให้

เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์	 คือ	 นายวินสตัน	

ปีเตอร์ส

												พรรคแรงงานของนางอาร์เดิร์น	ชนะการเลือกตั้งเมื่อ

วันที่	 ๑๗	 ตุลาคม	 พรรคแรงงานคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 ๖๔	 ท่ีน่ัง	 จากท้ังหมด	 ๑๒๐	 ท่ีน่ัง	 นับเป็นรัฐสภา

ที่มีความหลากหลายมากที่สุด	 คือ	 กว่าครึ่งหนึ่งเป็นสตรี

ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วโลกคือร้อยละ	 ๒๕	 ของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรทั้งหมด	ขณะเดียวกัน	ร้อยละ	๑๐	ของสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรทัง้หมดของนวิซแีลนด์มาจากกลุม่บคุคลทีม่ี

ความหลากหลายทางเพศ	 นับว่ามีสัดส่วนสูงกว่าสภาผู้แทน

ราษฎรสหราชอาณาจักร	ซึ่งมีเฉลี่ยร้อยละ	๗	ของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรทั้งหมด	v
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รัฐของสหรัฐฯ ลงประชามติเห็นชอบเรื่องการใช้
กัญชา 
	 วนัที	่๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๓		ผู้มสิีทธิเลือกตัง้ในสหรฐัฯ	

หลายรัฐจัดให้มีการลงประชามติว่ารัฐควรจะรับรองให้กัญชา

เป็นเรือ่งทีป่ระชาชนสามารถจะสบูได้โดยไม่ผดิกฎหมายหรอืไม่ 

หรือมีการลงประชามติเพื่อรองรับให้เรื่องการสูบกัญชา

เพื่อความเพลิดเพลินเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย	 โดยเฉพาะ

รัฐอริโซนาและรัฐนิวเจอร์ซี	ผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่เห็นชอบกับ

ข้อเสนออนุญาตให้ผู้มีอายุ	 ๒๑	 ปีขึ้นไปสามารถครอบครอง						

สภาฯ มาเลเซียออกมาตรการป้องกันโควิด-19 
	 วนัท่ี	๕	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	สภาผูแ้ทนราษฎรมาเลเซยี

ออกประกาศมาตรการด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโควิด-19	

ส�าหรับการประชุมที่ก�าลังด�าเนินอยู่	 ซึ่งได้แก่การลดช่ัวโมง

การประชุมเหลือวันละ	๔	ชั่วโมง	คือตั้งแต่	๑๐.๐๐	นาฬิกา	-	

หรือสูบกัญชาในปริมาณ	๑	 ออนซ์โดยไม่ถือว่าผิดกฎหมาย	

ขณะท่ีรัฐเซาท์ดาโกตา	 ลงประชามติรับรองให้มีการใช้กัญชา

ได้ท้ังในแง่เพือ่ความเพลิดเพลนิและเพือ่ประโยชน์ในการรกัษา

ทางการแพทย์	 นับเป็นรัฐแห่งแรกของสหรัฐฯ	 ท่ีอนุมัติให้ใช้

กัญชาได้ทั้ง	2	เหตุผลในขณะเดียวกัน	ด้านนายจอห์น	ฮูแดก	

(John	Hudak)	 รองผู้อ�านวยการสถาบันบรูคลินของสหรัฐฯ	

ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายกัญชาของสหรัฐฯ	ระบุว่า	การจัดท�า

ประชามติครั้งน้ี	 เป็นเพียงก้าวแรกของการเปิดเสรีกัญชา

ในสหรัฐฯ	หลังผ่านขั้นตอนการลงประชามติแล้ว	รัฐสภาของ

แต่ละรฐัดงักล่าวจะจดัท�ากฎหมายก�าหนดรายละเอยีดส�าหรบั

ใช้บังคับเฉพาะในแต่ละรัฐ	ในปัจจุบันมี	๑๑	รัฐและอีก	๑	เขต

ของสหรัฐฯ	 ที่อนุญาตให้คนอายุ	 ๒๑	 ปีข้ึนไปใช้กัญชาได้

โดยไม่ผิดกฎหมาย	 เช่น	 รัฐอลาสกา	 รัฐแคลิฟอร์เนีย	

รฐัโคโลราโด	รฐัอลิลนิอยส์	รฐัเมน	รฐัแมสซาชเูซตส์	รฐัมชิแิกน	

รัฐเนวาดา	 รัฐโอเรกอน	 รัฐเวอร์มอนต์	 รัฐวอชิงตัน	 บวกกับ

เขตโคลัมเบียในกรุงวอชิงตันดี.ซี.	v

๑๔.๐๐	นาฬิกา	และอาจเพิ่มวันประชุมอีก	๒	วันคือวันที่	๑๖	

ธันวาคมและ	 ๑๗	 ธันวาคม	 กับให้จ�ากัดจ�านวนสมาชิกสภา									

ผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะเข้าร่วมการประชมุไว้ที	่๘๐	คน	จากทัง้หมด	

๒๒๒	คน	โดยเป็นสมาชิกฝ่ายรัฐบาล	๔๑	คน	 และฝ่ายค้าน

และฝ่ายอิสระอีก	 ๓๙	 คน	 มีเพียงช่วงเวลาลงมติเท่านั้นที่

สมาชิกทั้งหมดจะต้องอยู ่ในห้องประชุม	 มาตรการน้ีมีขึ้น

เนื่องจากมาเลเซียมีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันเพิ่มขึ้นจ�านวน

มาก	ท�าให้ส�านักงานสภาผู้แทนราษฎรต้องออกมาตรการเพื่อ

ให้แน่ใจว่าการประชุมรัฐสภาครั้งสุดท้ายของปีจะสามารถ

ด�าเนินต่อไปได้	v
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รัฐสภานอร์เวย์แก้ไขกฎหมายปกป้องกลุ่มคน 
LGBT+ 
 วนัที	่๑๐	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	รฐัสภานอร์เวย์แก้ไขกฎหมาย

ปกป้องกลุ่มคน	 LGBT+	 โดยห้ามการใช้ถ้อยค�าเกลียดชังหรือ	

“hate	speech”	ต่อคนข้ามเพศ	(transgender)	และไบเซก็ชวล	

หลังจากที่มีกฎหมายอาญาปกป้องเกย์และเลสเบี้ยนมาตั้งแต่ปี	

๑๙๘๑	 ผู้ทีใ่ช้ถ้อยค�าเกลียดชังต่อกลุม่คนข้ามเพศและไบเซก็ชวล					

จะมโีทษปรบัหรือจ�าคกุสูงสดุ	๑	ปี	หากเป็นการกล่าวกันโดยส่วนตวั

แต่หากพดูในท่ีสาธารณะจะมโีทษจ�าคกุสงูสดุถึง	๓	ปี	

										นอร์เวย์เป็นหน่ึงในประเทศทีใ่ห้เสรภีาพกับ	LGBT+	มาก

ทีส่ดุในยโุรป	 โดยในปี	๒๐๑๖	 ได้เร่ิมอนุญาตให้พลเมอืงสามารถ

ญี่ปุ่นลดโบนัสข้าราชการครั้งแรกในรอบ ๑๐ ปี
	 วันที่	๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดการ

จ่ายเงินพิเศษหรือเงินโบนัสแก่ข้าราชการ	 ในปีงบประมาณ	

๒๐๒๐	 เพื่อลดช่องว่างรายได้ระหว่างข้าราชการและพนักงาน

บรษิทัเอกชนทีเ่ดอืดร้อนจากการระบาดใหญ่ของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนาสายพนัธุใ์หม่	(โควดิ-19)	มตข้ิางต้นจะถกูเสนอสูท่ีป่ระชมุ

รัฐสภาสมยัวสิามญั	ซึง่จะสิน้สดุในช่วงต้นเดอืนธนัวาคมนี	้เพือ่ขอ

อนุมัติอย่างเป็นทางการ	 โดยมตินี้สอดคล้องกับค�าแนะน�า

ของส�านักข้าราชการพลเรือน	 (NPA)	 เนื่องจากเงินโบนัสของ

ภาคเอกชนต�่ากว่าของภาครัฐ	 ดังน้ัน	 หากที่ประชุมฯ	 ผ่านมติ

ดังกล่าวที่ถือเป็นการลดเงินโบนัสของข้าราชการคร้ังแรกในรอบ	

๑๐	 ปี	 จะส่งผลให้เงินโบนัสฤดูร้อนและฤดูหนาวประจ�าปีของ

ข้าราชการทั่วประเทศในปีงบประมาณ	๒๐๒๐	อยู่ที่	๔.๔๕	เดือน	

แปลงเพศอย่างถกูกฎหมายได้โดยไม่ต้องขอค�าวนิจิฉัยจากแพทย์	

อย่างไรกต็าม	กลุม่	ILGA-Europe	ซึง่เป็นองค์กรเพือ่สทิธชิาวสม่ีวง

ระบวุ่า	อาชญากรรมต่อคนรกัเพศเดยีวกนัเริม่ทีจ่ะเกดิถีข้ึ่นเรือ่ย	ๆ 	

ส�าหรับกฎหมายใหม่นี้ก�าหนดโทษทางอาญาส�าหรับผู้ที่กีดกัน

บคุคลอืน่โดยองิกับ	“เพศ	อตัลกัษณ์ทางเพศ	หรอืการแสดงออก”	

ของบคุคลนัน้	ๆ	และยงัปรบัถ้อยค�าในกฎหมายจากเดิมทีใ่ช้ค�าว่า	

“วิถรีกัร่วมเพศ”	(homosexual	orientation)	เป็นค�าว่า	“วถิทีาง

เพศ”	(sexual	orientation)	ซึง่มีความหมายกว้างกว่า	 กฎหมาย

ฉบับนี้ยังเปิดทางให้ผู ้ที่ก ่ออาชญากรรมความรุนแรงต้อง

รบัโทษหนกัเป็นพเิศษ	หากศาลวินจิฉยัว่าการกระท�าของพวกเขา

มีมูลเหตุจูงใจจากวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศของเหยื่อ	

อย่างไรกต็าม	 ฝ่ายทีไ่ม่เห็นด้วยมองว่ากฎหมายนีอ้าจกระทบต่อ

หลกัเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็	(free	speech)	ซึง่รวมถงึ

เสรภีาพทีจ่ะวิจารณ์กลุ่ม	LGBT+	v

ลดลง	๐.๐๕	เดือน	เมื่อเทียบกับเงินโบนัสของปีงบประมาณก่อน	

ขณะเดียวกันรายได้ต่อปีของข้าราชการจะเฉลี่ยอยู ่ที่	 ๖.๗๓	

ล้านเยน	(ราว	๒	ล้านบาท)	ลดลง	๒๑,๐๐๐	เยน	(ราว	๖,๓๐๐บาท)	

ท้ังน้ี	 ตั้งแต่ข้าราชการญี่ปุ่นถูกห้ามนัดหยุดงานหรือด�าเนินการ

เจรจาต่อรอง	ต้นสังกดัของข้าราชการเหล่านัน้ได้เสนอฐานเงนิเดอืน

อันเหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทุกปี	 เพ่ือรับรองว่า

ฐานเงนิเดอืนและเงนิโบนสัของข้าราชการเท่ากบัของพนกังานv



รอบรั้วสภา - ข่าวต่างประเทศ 39

พรรคซูจีชนะเลือกตัง้ถล่มทลาย ประกาศตัง้รฐับาล
เอกภาพ 
 วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	เมียนมาประกาศผลการ

เลือกต้ังเมื่อวันที่	 ๘	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 อย่างเป็นทางการ	

ผลการเลือกตั้งที่ประกาศระบุว่า	พรรคเอ็นแอลดีของนางออง

ซานซูจีชนะเลือกตั้งได้จ�านวนที่นั่ง	๓๖๘	ที่นั่ง	 ซึ่งเป็นจ�านวน

ท่ีนั่งมากกว่า	 ๕๐%	 ทั้งของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	

แม้ที่นั่ง	๑	ใน	๔	ของรัฐสภาเมียนมาสงวนไว้ส�าหรับทหารตาม

ที่รัฐธรรมนูญระบุเอาไว้	โดยเหลืออีก	๔๒	ที่นั่งที่ยังไม่ประกาศ

ผลการเลือกตัง้	 ถอืเป็นการชนะการเลอืกต้ังของพรรคเอ็นแอลดี

อย่างถล่มทลายอีกครั้งเช่นเดียวกับการเลือกตั้งในปี	 ๒๕๕๘

นายมโย	 ยุนต์	 โฆษกพรรคเอ็นแอลดี	 เปิดเผยกับส�านักข่าว

เอเอฟพว่ีา	ผลการเลือกตัง้ทีอ่อกมาแสดงว่าประชาชนต้องการ

ให้พรรคเอน็แอลดชีนะการเลอืกตัง้	เพือ่เป็นพรรคทีจ่ะได้จัดต้ัง

รัฐบาลด้วยตัวเอง	 และจะช่วยลดความขัดแย้งทางการเมือง	

ด้านมอนย์วา	อ่อง	ชิน	 โฆษกพรรคเอ็นแอลดี	 กล่าวกับส�านัก

ข่าวรอยเตอร์ว่า	 ชัยชนะในการเลือกต้ังอย่างถล่มทลาย

ของพรรคเอ็นแอลดีครั้งนี้	 แสดงว่าประชาชนยังศรัทธาในการ

เป็นผู้น�าของอองซาน	 ซูจี	 อย่างไรก็ตาม	 พรรคก�าลังเดินหน้า

เพื่อจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ	โดยพรรคเอ็นแอลดีจะเชิญ

พรรคของกลุ่มชาติพันธุ์	๓๙	พรรคมาร่วมรัฐบาล	v

ส.ส. ญ่ีปุ่นร่วมกนัเสนอร่างกฎหมายเกีย่วกบัความ
สัมพันธ์ของเด็กที่เกิดจากการรับบริจาคเชื้ออสุจิ
และไข่จากบุคคลที่ ๓
	 วนัที	่๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันเสนอร่าง
กฎหมายต่อวุฒิสภาเพื่อระบุข้อก�าหนดพิเศษเกี่ยวกับความ
สมัพนัธ์ทางสายเลอืดของเดก็ทีเ่กิดจากการรบับริจาคเชือ้อสจุิ
และไข่จากบคุคลที	่๓	ไว้ในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	ระหว่าง
การพิจารณาของรัฐบาลเกี่ยวกับการขยายขอบเขตการใช้
ประกันสุขภาพให้ครอบคลุมการรักษาภาวะมีบุตรยาก	 ทั้งนี้	
ประเดน็เกีย่วกบัการรกัษาโดยการใช้เทคโนโลยช่ีวยการเจรญิพนัธุ์
ด้วยการรับบริจาคเชือ้อสจุแิละไข่จากบคุคลที	่๓	นัน้	พรรคเสรี
ประชาธปิไตยและพรรคโคเมซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลได้จดัท�า

ร่างกฎหมายซึ่งก�าหนดข้อยกเว้นพิเศษว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างเด็กกับพ่อแม่	 โดยไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน
ประเทศแต่ประการใด	 ซึ่งพรรคทั้งสองได้เรียกร้องขอความ
ร่วมมือจากพรรคฝ่ายค้านเพ่ือให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับน้ี
ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้าน	อาทิ	 พรรค
ประชาธปัิตย์	พรรคนิฮอน	อชิิน	โนะ	ไค	เหน็ชอบและร่วมเสนอ
ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวต่อวุฒิสภา	 ส�าหรับเนื้อหาร่าง
กฎหมายฉบับนี้ได้ก�าหนดว่า	 กรณีที่หญิงที่ตั้งครรภ์และให้
ก�าเนดิบตุรด้วยการบรจิาคไข่จากบคุคลที	่๓	ให้ถอืว่า	หญงินัน้	
เป็น	“มารดา”	และกรณีท่ีเดก็ท่ีเกดิจากการรบับริจาคเช้ืออสจุิ
จากบคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่สามโีดยได้รบัค�ายนิยอมจากสาม	ีให้ถือว่า
สามีนั้น	เป็น	“บิดา”	นอกจากนี้	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้
ก�าเนิดบุตรอื่น	 อาทิ	 การอุ้มบุญ	 ได้ก�าหนดให้มีการพิจารณา
เตรียมกฎหมายที่จ�าเป็นหลังจากนี้ประมาณสองปี	 ทั้งนี้	
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาจากพรรคโคเม
ซึง่ร่วมพจิารณาร่างกฎหมายฉบบันีไ้ด้กล่าวว่า	ต้องการให้ผ่าน
ร่างกฎหมายฉบับนี้ภายในสมัยประชุมปัจจุบัน	 โดยมุ่งสร้าง
ความม่ันคงในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่
ท่ามกลางกระแสความนิยมในการรับการรักษาโดยการใช้
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ขยายตัวกว้างมากขึ้น	v
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เกาหลีใต้เสนอร่างกฎหมายป้องกันและคุ้มครอง
เหยื่อจากการใช้ความรุนแรงกับคู่รัก
	 วันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นายยุน	ยองซอก	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	พรรคฝ่ายค้าน	จังหวัดคยองซังใต้	สาธารณรัฐ

เกาหลี	 ได้เสนอร่างกฎหมายการป้องกันและคุ้มครองเหย่ือจาก

เหตุกระท�าใช้ความรุนแรงกับแฟนหรือคู่รัก	 (Dating	Violence)	

ปัจจบุนัพบว่า	ได้เกิดเหตกุารณ์ใช้ก�าลงัประทุษร้ายกนัมากขึน้	จาก

กรณีล่าสดุเกิดขึน้ในเมอืงปูซานและจงัหวดัคยองซงัใต้	มเีหตกุารณ์

ทะเลาะเบาะแว้งจนน�าไปสูก่ารท�าร้ายร่างกายเกดิขึน้ระหว่างคูร่กั

จนกลายเป็นประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง	

จงึท�าให้สมาชกิรฐัสภาเสนอร่างกฎหมายการป้องกนัและคุม้ครอง

เหยื่อจากเหตุกระท�าใช้ความรุนแรงดังกล่าว	 โดยมีเจตนารมณ์

ทางกฎหมายเป็นการป้องกันเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง	 และ

คุม้ครองผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการถกูกระท�าใช้ความรนุแรงทีเ่กดิ

ขึน้	ร่างกฎหมายฉบบันีมุ้ง่แก้ไขสภาพปัญหาท่ีแท้จริงจากรากเหง้า

ของสาเหตุท่ีอาจน�าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมการใช้ความรุนแรง

ระหว่างคูร่กัทีย่งัไม่ได้มกีารแต่งงานกนั	ซึง่นบัว่าเป็นอกีหนึง่สภาพ

ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นในสังคม	 ซึ่งการเสนอร่าง

กฎหมายฉบับน้ีจะเป็นอีกหน่ึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญ

เพือ่ช่วยปกป้องคุ้มครองสวสัดภิาพของผูห้ญงิให้ปลอดภยัมากขึน้	

ช่วยหลีกเล่ียงจากพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง	 และการสะกด

รอยตาม	ตลอดจนเป็นการปกป้องคุม้ครองเหยือ่ผูไ้ด้รบัผลกระทบ

ในเรื่องดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	v

vvvvvv
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คณะกรรมาธิการการสือ่สารโทรคมนาคม 
และดิ จิ ทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม
สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๑	ตุลาคม	๒๕๖๓		นางสาวกัลยา	รุ่งวิจิตรชัย		
ประธานคณะกรรมาธิการการสือ่สาร	โทรคมนาคม	และดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม		สภาผู้แทนราษฎร	เป็นประธานการ
ประชมุพจิารณาการด�าเนนิโครงการท�า	Application	ให้ข้อมูล
บริการรถไฟฟ้า	MRT	การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
(รฟม.)	โดยเชญิ	ผูว่้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	
เข้าร่วมประชุม	 โดยนางสาวกัลยากล่าวว่า	 โครงการจัดท�า
แอปพลิเคชัน	(	Application)	โดย	รฟม.	เพื่อให้บริการข้อมูล
เก่ียวกับรถไฟฟ้า	 ถือเป็นโครงการที่ดีน่าจะเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนเป็นอย่างมากโดยประชาชนทีรั่บบรกิารรถไฟฟ้า	
จะสามารถตรวจสอบข้อมลูเทีย่วรถผ่าน	Application	รวมถงึ
รายละเอียดต่างๆ	 ผ ่าน	 Application	 ได ้ด ้วยตนเอง
ด้านนายพฒันพงษ์	พงศ์ศุภสมทิธิ	์ผูช่้วยผูว่้าการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย	 ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า	

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลติผล
เกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๖๓		นายณัฐวุฒิ	ประเสริฐสุวรรณ	
ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลติผลเกษตรกรรม
สภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมาธกิารฯ	
พิจารณายุทธศาสตร์การวิจัย	 พัฒนาพันธุ์ข้าวไทยเพื่อการ
แข่งขันในตลาดโลก	 โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม	อาทิ	กรมการข้าว	กรมส่งเสรมิการเกษตร	และสมาคม
ผู้ส่งออกข้าวไทย	 ซึ่งในส่วนของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย	
นายวรพันธุ์	 น้ิมวัฒนา	 กรรมการสมาคม	 กล่าวว่าในอดีต
ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวหลายสายพันธุ์	 และเป็นหนึ่งใน
ตลาดโลกตลอดมา	 แต่ปัจจุบันศักยภาพการแข่งขันด้านการ
ส่งออกข้าวไทยลดลงมาก	 เนื่องจากมีประเทศคู่แข่งเพิ่มข้ึน	

ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร	 โดย
รถไฟฟ้าจะมีหน่วยงานที่ดูแล	๓	หน่วยงานได้แก่	การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 (รฟม.)	 หรือ	MRT	 การรถไฟ
แห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	 ซึ่งอยู ่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
กระทรวงคมนาคม	 และกรุงเทพมหานคร	 ในส่วนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 ท้ังนี้	 รฟม.	 ได้มีโครงการจัดท�า	
Application	ให้ข้อมูลบริการรถไฟฟ้า	MRT	โดยการใช้งานผ่าน
ระบบ	Moblie	device	ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือน
มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๖๔	]

ขณะเดียวกันต่างประเทศคิดค้นพันธุ์ข้าวใหม่ขึ้นมาแข่งขัน
ในตลาด	อาทิ	เวียดนาม	คิดค้นข้าวขาวพันธุ์พื้นนิ่ม	ส่งออกไป
ยังประเทศจีนในระยะแรก	 และขยายตลาดไปยังฟิลิปปินส์	
และมาเลเซีย	และจากภาวะดังกล่าวสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ได้หารือร่วมกับกรมการข้าวและกรมการค้าต่างประเทศ
เพื่อหาทางออก	และได้เสนอกรมการข้าวพัฒนาพันธุ์ข้าวขาว

แวดวง
กรรมาธิการ
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คณะกรรมาธกิารการพลังงาน สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วนัท่ี	๒๙	ตุลาคม	๒๕๖๓	นางพชิชารตัน์	เลาหพงศ์ชนะ	

โฆษกคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 สภาผู ้แทนราษฎร	

และคณะ	 แถลงถึงกรณีท่อส่งก๊าซระเบิด	 ที่	 อ.	 บางบ่อ	

จ.	 สมุทรปราการ	 ส่งผลให้มีผู ้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	

คณะกรรมาธกิารกิจการเดก็เยาวชนสตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์และผู้มี
ความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทน
ราษฎร
	 วนัท่ี	๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นายธัญวัจน์	กมลวงศ์วฒัน์	

โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	

ผู ้พิการ	 กลุ ่มชาติพันธุ ์และผู ้มีความหลากหลายทางเพศ		

สภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมคณะ	 แถลงข่าวถึงรายงานผลการ

ศกึษา	เรือ่งสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุม้ครองกลุ่ม

ชาติพันธุ์ในประเทศไทยว่า	 คณะกรรมาธิการได้ตระหนักถึง

ความส�าคญัและความจ�าเป็นในเร่ืองดงักล่าว	จงึได้ศกึษาควบคู่

ไปกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ

บ้านเรือนเสียหายเป็นจ�านวนมาก	 ว่าคณะกรรมาธิการการ

พลงังาน	สภาผูแ้ทนราษฎร	มคีวามห่วงใยและตดิตามประเดน็

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	โดยในการประชุมของคณะกรรมาธิการ	

ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง	 เพื่อหาสาเหตุและหา

แนวทางในการป้องกนัการเกดิเหตกุารณ์ซ�า้อกี	โดยผูแ้ทนจาก

บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ชี้แจงว่า	ได้ลงพื้นที่หลังเกิดเหตุ

ทันทีเพื่อส�ารวจความเสียหาย	 เบื้องต้นได้ด�าเนินการให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวผู ้เสียชีวิตและผู ้ได้รับผลกระทบแล้ว	

อย่างไรก็ตามบริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ยังคงเดินหน้า

ส�ารวจหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้	นางพิชชารัตน์	กล่าว

ด้วยว่า	 ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณดังกล่าว	

สามารถตดิต่อมายงัคณะกรรมาธกิารได้	โดยคณะกรรมาธกิาร

จะช่วยประสานไปยงัหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่ช่วยด�าเนนิการแก้ไข

ปัญหาต่อไป			]

ระดมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการยกร่างพระราชบัญญัติ	

(พ.ร.บ.)	ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	พ.ศ.	....		]

พื้นนิ่ม	เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด	ทั้งนี้	ที่ประชุม
คณะกรรมาธิการมองว่าการจะเพิ่มศักยภาพการส่งออก
ข้าวไทย	ควรต้องก�าหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน	ควรพัฒนาให้

เป็นระบบนาแบบชลประทาน	 แทนระบบนาแบบน�้าฝน	
จะท�าให้ผลผลติออกมามคีณุภาพดแีละแข่งขนักบัต่างประเทศ
ได้	]
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คณะกรรมาธกิารการพลังงาน สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๖๓		นายกิตติกร		โล่ห์สุนทร	

ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน	 สภาผู้แทนราษฎร

เป็นประธานการประชมุ	พจิารณาเรือ่งมาตรการในการจดัการ

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองและ

หมอกควนัทีเ่กดิจากการเผาเศษวสัดทุางการเกษตรโดยการน�า

มาใช้เป็นเชือ้เพลงิชวีมวล	โดยเชิญนายแพทย์นยิม	ววิรรธนดฐิกลุ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเศรษฐกิจใหม่	 กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส�านักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน	และหน่วยงานเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	เข้าร่วมประชมุ

	 โดยนายแพทย์นิยม	 ในฐานะที่ปรึกษาประธาน	 กมธ.	

ผู้เสนอโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า	 โดยการ

แปรรูปเศษวัสดุเหลือจากข้าวโพดเป็นพลังงานจังหวัดแพร่	

กล่าวว่า	 พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วง

คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม   
สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๐	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	นางสาวรงัสมิา	รอดรศัม	ี

ประธานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	 สภาผู้แทน

ราษฎร	 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่อง

แนวทางการเสนอกฎหมายบ�านาญแห่งชาติ	โดยเชิญคณะอนุ

กรรมาธกิารพิจารณาศึกษาแนวทางการเสนอกฎหมายบ�านาญ

แห่งชาติ	 ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม	 เข้าร่วม

ประชุม	 หลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการฯ	 ให้ไป

ศกึษารายละเอยีดเพือ่ผลกัดนักฎหมายบ�านาญแห่งชาตใิห้เกดิ

ขึ้น	 โดยเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว	

ที่มีการเสนอรายงานผลการศึกษาและที่ประชุมมีมติให้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	 ซึ่งเป็น

กฎหมายแม่บทในการคุ้มครอง	ส่งเสรมิและสนบัสนนุผูส้งูอายุ

ในเรื่องต่าง	ๆ	 ให้เพิ่มขึ้น	 เช่น	การเปลี่ยนแปลงสิทธิของผู้สูง

อายจุากสิทธไิด้รบัเบ้ียยงัชพี	เป็นสิทธิได้รบับ�านาญขัน้พืน้ฐาน

ฤดูหนาวจะเกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง	 PM	 ๒.๕	

ปริมาณมาก	 สาเหตุส�าคัญมาจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร	ซึง่การเผาเป็นวิธท่ีีประหยดัและไม่เสยีค่าใช้จ่าย

จึงได้น�าเสนอโครงการฯ	 เพื่อน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

มาใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงงานท�าเช้ือเพลิงอัดเม็ด	 เพ่ือ

ลดปัญหาฝุ ่นละอองและหมอกควันจากการเผาที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ภาคเหนือ		]

ถ้วนหน้าเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ที่เพียงพอในแต่ละเดือน

ไม่น้อยกว่ารายได้ตามเส้นแบ่งความยากจนที่ก�าหนดโดยสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ประกอบกับปัจจุบัน

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 และเพื่อให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน	 รัฐบาลจึงมีนโยบายและ

มาตรการในการดูแลผู้สูงอายุให้เงินบ�านาญพื้นฐานเพื่อการ

ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ได้รับสวัสดิการที่จ�าเป็น		]
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คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทน
ราษฎร
	 วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	นายอภิชาติ	ศิริสุนทร	

ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ										

ส่ิงแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร	พร้อมด้วย	นายสมชาย	ฝ่ังชลจติร

รองประธานคณะกรรมาธิการ	และคณะ	ลงพื้นที่รับฟังปัญหา

และอุปสรรคของแผนฟื้นฟูพื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบ

เหมืองแร่ทองค�า	บริษัททุ่งค�า	 จ�ากัด	ต�าบลเขาหลวง	อ�าเภอ

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
สภาผู้แทนราษฎร
	 วนัที	่๑๑	พฤศจกิายน	๒๕๖๓		นางกนัตวรรณ	ตนัเถยีร	

ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	สภาผู้แทน

ราษฎร	รับหนังสือจากนายก�าจร	มงคลตรีลักษณ์	สมาคมการ

ประมงแห่งประเทศไทย	พร้อมคณะ	เพื่อขอให้	กมธ.	ผลักดัน

วงัสะพงุ	จงัหวดัเลย	โดยในการประชมุครัง้นีไ้ด้มองเหน็ปัญหา

ร่วมกันว่าความล่าช้าเกิดจากการที่ไม่มีฉันทามติร่วมกัน

ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กับ

ประชาชนโดยรอบทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหมอืงในประเดน็แผน

ปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ที่ฝ่ายประชาชน

ต้องการมีส่วนร่วมและอยากให้ทางส่วนราชการยอมรับ

แนวทางของประชาชนในพื้นที่ด้วย	เนื่องจากประชาชนกังวล

ว่าการฟื้นฟูโดยหน่วยงานราชการอย่างเดียวจะท�าให้เกิด

เหตุการณ์ซ�้ารอยกับกรณีการฟื้นฟูเหมืองคลิตี้	ทั้งนี้	ประธาน

กรรมาธิการการท่ีดินฯ	 ได้รับประเด็นปัญหาข้อติดขัดข้างต้น

ไปพิจารณาต่อในคณะกรรมาธิการ	โดยจะเชิญผูม้อี�านาจตดัสนิ

ใจเชิงนโยบายมาชี้แจงต่อไป

	 ส�าหรบัการลงพืน้ทีค่รัง้นี	้ สบืเนือ่งมาจากการท่ีชาวบ้าน

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด	๖	หมู่บ้าน	ในพื้นที่รอบบริเวณเหมืองแร่

ทองค�าได้ร้องเรยีนมายงักรรมาธกิารการท่ีดนิทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร		]

การแก้ไขพระราชก�าหนดการประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	พร้อมทั้ง

กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	ที่เกี่ยวข้องกับการประมงให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม	 เพื่อให้เป็น	 ร่าง	 พ.ร.บ.	 การประมง	 ของสมาคมฯ	

ส�าหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อน�าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ	 โดยได้

รวบรวมเน้ือหา	 พร้อมท้ังจัดท�าตารางเปรียบเทียบระหว่าง	

พ.ร.ก.	 การประมง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับร่าง	

พ.ร.บ.	การประมง	พ.ศ.	 ....	 เพื่อให้ชาวประมงทั่วประเทศได้

รับความเป็นธรรมและความเสมอภาคเช่นเดียวกับเกษตรกร

อาชีพอื่น

	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	กล่าวว่า	จากนี้จะรวบรวม

ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะท่ีได้เพิม่เตมิก่อนเสนอรายงานไปยงัสภา

ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป		]
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คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทน
ราษฎร  
	 วันที	่๑๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๓		นายสาทิตย์	วงศ์หนองเตย

กรรมาธกิารการทีด่นิ	ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	สภา

ผู้แทนราษฎร	 และคณะ	 รับหนังสือจากนายนิตย์	 ตั่นอนุพันธ	์

รองประธานกลุม่เครอืข่ายสหกรณ์นคิมผูเ้ช่า	๑๓	นคิมสหกรณ์	

เพื่อขอให้แก้ปัญหาด้านเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท�ากินและท่ีอยู่

อาศัย	 ตามที่กลุ ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคมฯ	 ได้เรียกร้องใน

คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ สภาผูแ้ทน
ราษฎร
	 วนัที	่๑๒	พฤศจกิายน	๒๕๖๓	นายศราวธุ	เพชรพนมพร

ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ	สภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมคณะ	ให้การรับรอง	นายชัยยิด	เรชา	โรบัดตี		(H.E.	Mr.	

Seyed	Reza	Nobakhti	)	เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม

อิหร่านประจ�าประเทศไทย	 ที่เข้าแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับ

ต�าแหน่งใหม่	โอกาสนี	้เอกอคัรราชทตูกล่าวแสดงความยนิดทีี่

ประเทศไทยใกล้เข้าสู่วันชาติในเดือนธันวาคมนี้	พร้อมระบุถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกว่า		

๔๐๐	ปี	 รวมถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาแล้ว	

๖๕		ปี	ความคล้ายคลึงกันของทั้งสองประเทศในการรักความ

สงบและสันติ	 ส�าหรับการเข้าพบคณะกรรมาธิการการต่าง

ประเทศ	 	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจ�า

เอกสารสิทธิท์ีด่นิท�ากนิและอยูอ่าศยัในพืน้ที	่๑๓	นคิมสหกรณ์	

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม	 โดยนายนิตย์	 กล่าวว่า

สหกรณ์นิคมของตนตั้งมา	 ๔๕	 ปี	 ซึ่งจัดตั้งในนิคมสหกรณ	์

ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์รับมอบที่ดินมาด�าเนินการจัดสรรให้

เกษตรกรโดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติที่ดินเพ่ือการ

ครองชีพ	พ.ศ.	๒๕๑๑		ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะ

รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภท

นิคม	 แต่จนบัดนี้หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ด�าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๓	

และ	พ.ศ.	๒๕๑๗	ที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย	ทั้งที่ทางกลุ่มฯ	

ได้เรียกร้องมากว่า	 ๓๐	ปีแล้ว	 จึงขอให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์รับไปด�าเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	๑๓	

นิคมสหกรณ์	 และขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมด�าเนินการเสนอร่างกฎกระทรวง	พจิารณาเพกิถอน

ป่าสงวนแห่งชาติจ�านวน	 ๑๔	 ป่าต่อรัฐบาล	 โดยน�าพ้ืนท่ีมา

ด�าเนินการจดัสรรท่ีดนิท�ากนิให้แก่ประชาชนทีไ่ม่มีสทิธใินทีดิ่น

ท�ากิน	เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินในการประกอบอาชีพ	]

ประเทศไทย	 หารือถึงแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐสภาและสองประเทศ	 การให้ความร่วมมือในเวที

ประชาคมโลก	 พร้อมเชิญชวนนักลงทุนชาวไทยเข้าลงทุนใน

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน	 และแนวทางการดูแลสถานการณ์

โควิด-19	 ทั้งในระยะปัจจุบันและหลังสถานการณ์ของโลก

คลี่คลาย		]
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คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง 
การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๖๓		นายปดิพัทธ์	สันติภาดา	

ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง	การสื่อสารมวลชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 เป็น

ประธานเปิดงานสัมมนา	 เรื่อง	 “บทบาท	 ความส�าคัญและ

เสรีภาพของสื่อมวลชนในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการ

เมือง”	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	ชั้น	๔	อาคารรัฐสภา	

เพ่ือส่งเสริมตลอดจนหาแนวทางพัฒนาสื่อมวลชน	 และสร้าง

องค์ความรูส้�าหรับสถาบันวชิาชพีสือ่มวลชนในการเป็นสือ่กลาง

ส�าหรับการสร้างสรรค์สังคมการเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

ซึง่งานสัมมนาดงักล่าวมี	 รองศาสตราจารย์พิจิตรา	ศภุสวสัดิกุ์ล

อาจารย์สฤณี	 อาชวานันทกุล	 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 และ

นายศิโรตม์	คล้ามไพบูลย์	นักวิชาการอิสระ	ร่วมการอภิปราย	

ส�าหรับการอภิปรายหัวข้อ	“กฎหมายและระเบียบการปฏิบัติ

หน้าที่ของสื่อมวลชนในสถานการณ์ทั่วไปและในสถานการณ์

คณะกรรมาธิการการแรงงาน  สภาผูแ้ทน
ราษฎร 
	 วันที่	 ๑๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๓	 นายสุเทพ	 อู่อ้น	

ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน	สภาผู้แทนราษฎร	เปิด

เผยถึงกรณทีีป่ระชมุศนูย์บรหิารสถานการณ์โควดิ-19		ชดุเลก็	

(ศบค.ชุดเล็ก)	 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการบังคับใช้

ข้อก�าหนดในพระราชก�าหนดบริหารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉนิ	พ.ศ.	๒๕๔๘	จากเดมิทีจ่ะสิน้สดุในวนัที	่๓๐	พฤศจิกายน	

๒๕๖๓		ออกไปอีก	๔๕	วัน	จนถึงวันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๖๔	

และเตรียมเสนอ	 ศบค.	 ชุดใหญ่	 ว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการต่อ		

พ.ร.ก.	ฉุกเฉิน	ออกไปอีก	เนื่องจากมองว่าจะส่งผลกระทบต่อ	

ภาคเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และผู้ใช้แรงงาน	ซึ่งในห้วงเวลา

ท่ีผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการติดเชื้อภายใน

ประเทศได้ดี	 และไม่พบผู้ติดเช้ือในประเทศมาระยะหน่ึงแล้ว	

โดยพบเพียงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งเข้าพักในสถาน

กักกันของรัฐ	(State	Quarantine)	จึงไม่มีเหตุผลใดที่รัฐบาล

ฉุกเฉิน”	 โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม	 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)											

มีความเห็นว่า	ทุกคนควรปลดความคิดเห็นส่วนตัวของตนเอง

เพื่อเป็นจุดแรกที่ท�าให้ตนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในสถานการณ์น้ัน

รวมทั้งองค์กรต่าง	 ๆ	 ควรปรับท่าทีและมุมมอง	 ในการก�ากับ	

ดูแล	 และอภิบาลการน�าเสนอเนื้อหาสู่สาธารณชนทุกระดับ	

และตระหนักในการท�าหน้าท่ีเป็นกลาง	เพือ่ให้ได้รบัข้อมูลทีพ่งึ

เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อท่ีเป็นกลไกส�าคัญในการท�าหน้าที่

ส่งสารแก่ประชาชน		]

จะขยายระยะเวลาของ	พ.ร.ก.	ฉุกเฉินออกไป	ควรเปิดโอกาส

ให้ทุกภาคส่วนได้ฟ้ืนตัว	โดยเฉพาะกลุม่ผูใ้ช้แรงงาน	ปัญหาการ

ว่างงานและมีผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

จ�านวนกว่า	 ๑๒	 ล้านคนแล้ว	 เพราะที่ผ่านมารัฐบาลให้การ

ชดเชยกลุม่ผูใ้ช้แรงงานจากสทิธปิระกนัสงัคมเท่านัน้	ทัง้ทีเ่ป็น

เงินจากผู้ประกันตนอยู่แล้ว	 ไม่ได้แบ่งเบาภาระเท่าที่ควร	 จึง

ขอให้รฐับาลแสดงความรบัผดิชอบด้วยการจัดสรรงบประมาณ

มาดูแลกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้ทั่วถึงด้วย	]
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 วนัที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ราชกจิจานเุบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง ระบุ
ชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยสาระส�าคัญในประกาศฉบับน้ีเป็นการปลดล็อกส่วนของต้น
กัญชา กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษ ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอกของกัญชาและกัญชง
และเมลด็กญัชา เพือ่ส่งเสรมิให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกญัชงรวมทัง้ประโยชน์ทางสขุภาพ
มากขึน้  ทัง้นี ้การปลกูกัญชาขณะนียั้งไม่อนญุาตให้ปลกูโดยทัว่ไป เกษตรกรยงัคงต้องรวมกลุ่ม
เป็นวสิาหกจิชมุชนภายใต้ความร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐั โดยสามารถระบเุงือ่นไขการน�าส่วน
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศฯ ฉบับนี้ ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ขออนุญาตปลูกกัญชาได้
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย  โดยในกรณขีองกญัชาและกญัชง การน�าเข้ายงัคงต้องน�าเข้าตาม
กฎหมายยาเสพติดให้โทษ ยกเว้น เปลือกแห้ง แกนล�าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ส�าหรับเนื้อหาโดยรวม
ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ มีดังนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อ
ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕  พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎหมาย
ควรรู้
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	 ข้อ	๑	ให้ยกเลิก

	 (๑)	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	 เรือ่ง	 ระบชุือ่ยาเสพตดิ

ให้โทษในประเภท	๕	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ลงวันที่	๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 (๒)	ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	เรือ่ง	ระบช่ืุอยาเสพติด

ให้โทษในประเภท	๕	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	ลงวันที่	 ๒๗	

สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

	 ข ้อ	 ๒	 ให ้ยาเสพติดให ้โทษที่ระบุชื่อดังต ่อไปน้ี	

เป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท	 ๕	 ตามพระราชบญัญติัยาเสพตดิ

ให้โทษ	พ.ศ.	๒๕๒๒	และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 (๑)	กญัชา	(cannabis)	พชืในสกุล	Cannabis	และวตัถุ

หรือสารต่าง	ๆ 	ทีม่อียู่ในพชืกญัชา	เช่น	ยาง	น�า้มนั	ยกเว้นวตัถุ

หรือสารดังต่อไปนี้	 เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ	

ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท	๕

พืชกัญชา	(Cannabis	sativa	L.)	และวัตถุหรือสารต่าง	ๆ	ที่มี

อยูใ่นพชืกญัชง	 เช่น	 ยาง	 น�า้มัน	 ยกเว้นวตัถหุรือสารดงัต่อไปนี้

เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ	 ไม่จัดเป็นยาเสพติด

ให้โทษในประเภท	๕

	 	 (ก)	เปลือก	ล�าต้น	เส้นใย	กิ่งก้าน	และราก

	 	 (ข)	ใบ	ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

	 	 (ค)	สารสกัดทีมี่สารแคนนาบไิดออล	(cannabidiol,	

CBD)	เป็นส่วนประกอบและต้องมสีารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล

(tetrahydrocannabinol,	 THC)	 ไม่เกินร้อยละ	 ๐.๒	

โดยน�้าหนัก

				 				 (ง)	เมลด็กญัชง	(hemp	seed),	น�า้มนัจากเมลด็กัญชง

(hemp	seed	oil)	หรอืสารสกดัจากเมลด็กญัชง	(hemp	seed	

extract)

	 	 (ก)	เปลือก	ล�าต้น	เส้นใย	กิ่งก้าน	และราก

	 	 (ข)	ใบ	ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย

	 	 (ค)	สารสกัดทีม่สีารแคนนาบิไดออล	(cannabidiol,	

CBD)	 เป็นส่วนประกอบและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนา

บินอล	(tetrahydrocannabinol,	THC)	ไม่เกินร้อยละ	๐.๒	

โดยน�้าหนัก

	 	 (ง)	กากหรอืเศษทีเ่หลือจากการสกัดกญัชาและต้อง

มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล	 (tetrahydrocannabinol,	

THC)	ไม่เกินร้อยละ	๐.๒	โดยน�้าหนัก

	 (๒)	 กัญชง	 (hemp)	 พืชซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า	

Cannabis	 sativa	 L.	 subsp.	 Sativa	 อันเป็นชนิดย่อยของ

	 	 (จ)	กากหรอืเศษท่ีเหลอืจากการสกดักญัชงและต้อง

มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล	 (tetrahydrocannabinol,	

THC)	ไม่เกินร้อยละ	๐.๒	โดยน�้าหนัก

	 (๓)	พชืกระท่อม	พชืซ่ึงมีช่ือพฤกษศาสตร์ว่า	Mitragyna	

speciosa	(Korth.)	Havil.	และวัตถุหรือสารต่าง	ๆ	ที่มีอยู่ใน

พืชกระท่อม	เช่น	แอลคาลอยด์

	 (๔)	 พืชฝิ ่น	 พืชซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า	 Papaver	

somniferum	 L.	 และ	 Papaverbracteatum	Lindl.	 หรือ

ที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น

	 (๕)	เหด็ขีค้วายหรอืพชืเหด็ขีค้วาย	ซึง่มชีือ่วทิยาศาสตร์

ว่า	 Psilocybe	 cubensis	 (Earle)	 Singer	 หรือที่มีชื่ออื่นใน
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สกุลเดียวกันที่ให้สาร	psilocybin	หรือ	psilocin	

	 การน�าเข้าวัตถุหรือสารตามวรรคหนึ่ง	(๑)	(ก)	(ข)	(ค)	

และ	(ง)	และ	(๒)	(ก)	(ข)	(ค)	(ง)	และ	(จ)	ให้น�าเข้าตามกฎหมาย

ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ	 ยกเว้นเปลือกแห้ง	 แกนล�าต้นแห้ง	

เส้นใยแห้งของกัญชาและกัญชง

	 ข้อ	๓	กรณยีาเสพตดิให้โทษตามข้อ	๒	ทีเ่ป็นสารควบคมุ

คุณภาพในการตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของการ

ตรวจสารเสพติดในร่างกาย	 ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตาม

กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์	และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์

ของเครือ่งมอืแพทย์นัน้	ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพตดิให้โทษ

ในประเภท	๕		

	 ข้อ	๔	ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้เป็นการผ่อนปรน

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง	 ๆ	

ของพืชกัญชาและกันชงได้มากขึ้น	ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ	๔๐	ปี	

ทีม่กีารปลดปล่อยส่วนต่าง	ๆ 	ของกญัชาพ้นจากยาเสพตดิ	เพือ่

ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวิถีชุมชน	 รวมทั้งยัง

เป็นการก�าหนดทิศทางในการพัฒนากัญชาโดยคนไทยจะได้

เห็นภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการเพื่อสุขภาพ									

ที่มีการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง	

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อช่วยกระตุ ้นให้เกิดการ

ขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิในฐานราก	 และการพฒันาองค์ความรู้

ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	

และสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชา	กัญชงได้อย่างยั่งยืน		

ข้อมูล	:-	กระทรวงสาธารณสุข	“ปลดล็อก...กัญชาทางการแพทย์เสรี”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	จาก	

															 https://www.medcannabis.go.th/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%

											ราชกิจจานุเบกษา	“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท	๕	พ.ศ.	๒๕๖๓			

	 	 	 สบืค้นเม่ือวนัที	่๑๖	ธนัวาคม	๒๕๖๓	จาก	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/290/T_0033.PDF
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ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

สงครามเย็น
	 สงครามเย็น หนึ่งในสงครามครั้งส�าคัญที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลก แม้ว่า
สงครามเย็นจะเป็นสงครามที่เกิดจากความขัดแย้งอุดมการณ์ทางการเมือง แต่มันก็ได้ลุกลาม
และแผ่ขยายจนสร้างความตงึเครยีดไปทัว่โลก ส�าหรบัสงครามเยน็ เป็นการต่อสูก้นัระหว่างกลุม่
ประเทศ 2 กลุม่ ทีม่อีดุมการณ์ทางการเมอืงและระบอบการเมอืงต่างกนัระหว่างกลุม่ประเทศโลก
เสรี น�าโดยสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ น�าโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเกิดขึ้นในช่วง
หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ช่วงประมาณ ค.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๓๔) โดยประเทศ
มหาอ�านาจทั้ง ๒ ฝ่ายจะไม่ท�าสงครามกันโดยตรง แต่จะพยายามสร้างแสนยานุภาพทางการ
ทหารของตนไว้ข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม และสนับสนุนให้ประเทศพันธมิตรของตนเข้าท�าสงครามแทน 
หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสงครามตัวแทน (Proxy War) เหตุที่เรียกสงครามเย็น เนื่องจาก
เป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอ�านาจ โดยใช้จิตวิทยา ไม่ได้น�าพาไปสู่การต่อสู้ด้วยก�าลังทหาร
โดยตรง แต่ใช้วธิกีารโฆษณาชวนเชือ่การแทรกซมึบ่อนท�าลาย การประณาม การแข่งขนักนัสร้าง
ก�าลังอาวุธ และแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็ก
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สาเหตุของสงครามเย็น

	 สงครามเย็นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้าน

อุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศมหาอ�านาจทั้งสอง	 คือ	

สหรัฐอเมรกิา	และสหภาพโซเวียต	ทีย่ดึถอืเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินนโยบายต่างประเทศ	 และความขัดแย้งทางด้าน

ผลประโยชน์และเขตอทิธพิล	เพือ่ครองความเป็นผูน้�าของโลก	

โดยท้ังสองประเทศพยายามแสวงหาผลประโยชน์และเขต

อิทธิพลในประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ยิ่งใหญ่

หรอืผูน้�าทางการเมอืงของโลกในสมัยก่อน	คือ	อังกฤษ	เยอรมนี	

ได้หมดอ�านาจลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่	๒	แล้วนั่นเอง

ความเป็นมาของสงครามเย็น

	 เมื่อสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 สิ้นสุดลง	 โดยเยอรมนีเป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้ต่อฝ่ายสหประชาชาติ	 ท�าให้สหรัฐอเมริกาและ

โซเวียตขาดจุดมุ่งหมายที่จะด�าเนินการร่วมกันอีกต่อไป	 และ

ความขัดแย้งก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากทั้งสองประเทศมีมุมมองต่อ

อนาคตของประเทศในยุโรปตะวันออกและประเทศเยอรมนี

แตกต่างกัน	 และท�าให้เกิดความขัดแย้งทางอุดมการณ์อย่าง

ชดัเจน	กล่าวคอื	เกีย่วกับประเทศยโุรปตะวันออกนัน้	ประเทศ

ทั้งสองได้เคยตกลงกันไว้ที่เมืองยัลต้า	 (Yalta)	 เมื่อเดือน

กุมภาพันธ์	 ค.ศ.๑๙๔๕	 ว่า	 "เมื่อสิ้นสงครามแล้ว	 จะมีการ

สถาปนาการปกครองระบบประชาธปิไตยในประเทศเหล่านัน้"	

แต่พอสิน้สงคราม	โซเวยีตได้ใช้ความได้เปรยีบของตนในฐานะ

ทีม่กี�าลังกองทพัอยูใ่นประเทศเหล่านัน้	สถาปนาประชาธปิไตย

ตามแบบของตนขึ้นที่เรียกว่า	 "ประชาธิปไตยของประชาชน"	

ฝ่ายสหรัฐอเมริกาจึงท�าการคัดค้าน	 เพราะประชาธิปไตยตาม

ความหมายของสหรัฐอเมริกา	 หมายถึง	 "เสรีประชาธิปไตย											

ที่จะเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยวิธีการเลือกตั้งที่เสรี"	 ส่วนโซเวียตก็

ยนืกรานไม่ยอมให้มกีารเปลีย่นแปลงใด	ส่วนในประเดน็ทีเ่กีย่วกบั

ประเทศเยอรมนกีเ็ช่นกนั	เพราะโซเวยีตไม่ยอมปฏบิตักิารตาม

ข้อเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาที่ให้มีการรวมเยอรมนี	 และ

สถาปนาระบอบเสรีประชาธิปไตยในประเทศน้ีตามที่ได้เคย

ตกลงกันไว้

										ความไม่พอใจระหว่างประเทศทั้งสองเพิ่มมากขึ้น	เมื่อ

ประธานาธิบดีทรูแมน	(Harry	S.	Truman)	ของสหรัฐอเมริกา	

ได้สนับสนุนสุนทรพจน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิล	 (Sir.	

Winston	Churchill)	ของอังกฤษ	ซึ่งได้กล่าวในรัฐมิสซูรี	เมื่อ

เดอืนมีนาคม	ค.ศ.	๑๙๔๖	ว่า	"ม่านเหลก็ได้ปิดก้ันและแบ่งทวีป

ยุ โรปแล ้ว	 ขอให ้ประเทศพี่น ้องที่พูดภาษาอังกฤษด ้วยกัน	

ร่วมมือกันท�าลายม่านเหล็ก	(Iron	Curtain)"	ซึ่งหมายความว่า														

เชอร์ชลิล์เรยีกร้องให้มกีารจบัขัว้พนัธมติรระหว่างสหรฐัอเมรกิา

กบัองักฤษเพือ่ต่อต้านสหภาพโซเวยีต	ซึง่ถูกมองว่าเป็นผูส้ร้าง

ม่านเหล็กกั้นยุโรป	 และด้วยสุนทรพจน์นี้เอง	 ท�าให้ประเทศ

ในโลกน้ีแตกออกเป็นสองฝ่ายระหว่างประเทศประชาธิปไตย

และคอมมิวนิสต์อย่างชัดเจน

										ส่วนปัญหาที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันในการเป็นผู้น�า

ของโลกแทนมหาอ�านาจยโุรปกค็อื	การทีส่หรฐัอเมรกิาสามารถ

บังคับให้โซเวียตถอนทหารออกจากอิหร่านได้ส�าเร็จในปี	ค.ศ.

๑๙๔๖	ต่อมาในเดือนมีนาคม	ค.ศ.	๑๙๔๗	อังกฤษได้ประกาศ

สละความรบัผดิชอบในการช่วยเหลอืกรีซ	และตรุก	ีให้พ้นจาก

การคกุคามของคอมมวินสิต์	เพราะไม่มกี�าลงัพอทีจ่ะปฏบิตักิาร

ได้	และร้องขอให้สหรัฐอเมริกาเข้าท�าหน้าที่นี้แทน

										ประธานาธบิดทีรแูมนจงึตกลงเข้าช่วยเหลอืและประกาศ

หลักการในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ให้โลกภายนอกทราบว่า	 "จากนี้ไปสหรัฐอเมริกาจะเข้า

ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศท่ีรักเสรีท้ังหลายในโลกนี้ให้

พ้นจากการคุกคามโดยชนกลุ่มน้อยในประเทศที่ได้รับการ

ช่วยเหลือจากต่างประเทศ"	 หลักการนี้เรียกกันว่า	 หลักการ

ทรูแมน	(Truman	Doctrine)

										จากนั้น	สหรัฐอเมริกาก็แสดงให้ปรากฏว่า	ตนพร้อม

ท่ีจะใช้ก�าลงัทหารและเศรษฐกจิ	สกดักัน้การขยายอทิธพิลของ

คอมมิวนิสต์ทุกแห่งในโลก	ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป	เอเชีย	หรือ
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										อย่างไรก็ตาม	หลักการอยู่ร่วมกันโดยสันติของโซเวียต	

เป็นเพียงแต่การเปลี่ยนจากการมุ่งขยายอิทธิพลด้วยสงคราม

อย่างเปิดเผยไปเป็นสงครามภายในประเทศและการบ่อน

ท�าลาย	ฉะนั้น	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๖๓	เป็นต้นมา	สหรัฐอเมริกา

และโซเวียตต่างใช้วิธีการทุกอย่างทั้งด้านการทหาร	 การเมือง	

และเศรษฐกิจ	 ในการแข่งขันกันสร้างความนิยม	 ความ

สนับสนนุและอทิธพิลในภมูิภาคต่าง	ๆ 	ของโลก	โดยหลกีเลีย่ง

การใช้อาวุธและการประจันหน้ากันโดยตรง

										๒.	ความแตกแยกในค่ายคอมมิวนิสต์ระหว่างโซเวียต

กบัสาธารณรฐัประชาชนจีน	ซึง่เร่ิมปรากฏตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๑๙๖๐	

เป็นต้นมา	 และเมื่อจีนสามารถทดลองระเบิดปรมาณูส�าเร็จ

และกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจนิวเคลียร์ในปี	ค.ศ.	๑๙๖๔	

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศท้ังสองกเ็สือ่มลง	จนถึงขึน้ปะทะ

กันโดยตรงด้วยก�าลังในปี	ค.ศ.	๑๙๖๙	จากความขัดแย้งทาง

ด้านอดุมการณ์และการแข่งขนักันเป็นผูน้�าในโลกคอมมวินสิต์	

ระหว่างจีนกับโซเวียต	 มีผลท�าให้ความเข้มแข็งของโลก

คอมมิวนิสต์ลดน้อยลง	 และมีส่วนผลักดันให้จีนเปลี่ยนแปลง

นโยบายต ่างประเทศ	 ไปสู ่การปรับความสัมพันธ ์กับ

สหรัฐอเมริกาในที่สุด

										ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๑๙๗๐	เป็นต้นมา	ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศมหาอ�านาจเริ่มคืนสู่สภาวะปกติ	 โดยใช้วิธีการหันมา

เจรจาปรบัความเข้าใจกนั	ด�าเนนินโยบายเกีย่วกบัทีเ่อือ้ต่อผล

ประโยชน์	 และความม่ันคงปลอดภัยของประเทศตน	 ระยะนี้

จึงเรียกว่า	"ระยะแห่งการเจรจา"	(Era	of	Negotiation)	หรือ

แอฟริกา	 ท�าให้ในเดือนกันยายน	 ค.ศ.	 ๑๙๔๗	 ผู้แทนของ

โซเวยีตได้ประกาศต่อทีป่ระชมุพรรคคอมมวินสิต์ทัว่โลกทีน่คร

เบลเกรด	ประเทศยูโกสลาเวีย	 ว่า	 "..โลกได้แบ่งออกเป็นสอง

ค่ายแล้วคือ	 ค่ายจักรวรรดินิยมอเมริกันผู้รุกราน	 กับค่าย											

โซเวียตผู้รักสันติและเรียกร้องให้คอมมิวนิสต์ทั่วโลก	ช่วยสกัดกั้น

และท�าลายสหรัฐอมริกา"	ฉะนั้น	จึงกล่าวได้ว่าถ้อยแถลงของ

ผู้แทนโซเวยีตนีเ้ป็นการประกาศสงครามกับสหรฐัอเมรกิาอย่าง

เป็นทางการ

	 อย่างไรก็ตาม	 สงครามเย็นที่มีลักษณะเป็นทั้งการ

ขัดแย้งทางอุดมการณ์และการแข่งขันเพื่อก�าลังอ�านาจของ

ประเทศมหาอ�านาจทัง้สอง	ซึง่ต้องการทีจ่ะเป็นผูน้�าโลก	ได้เริม่

เปล่ียนแปลงไปในลักษณะที่ลดความรุนแรง	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	

๑๙๖๐	เป็นต้นมา	เนือ่งจากได้มกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง

ระหว่างประเทศส�าคัญ	๒	ประการคือ

				 	 	 	 	 	 	๑.	การด�าเนินนโยบาย	"การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ"	

(Peaceful	Co-existence)	ของประธานาธบิดนีกิติา	ครสุชอฟ	

(Nikita	 Khrushchev)	 ของโซเวียต	 เนื่องจากเกรงว่าอ�านาจ

นวิเคลยีร์ทีโ่ซเวยีตและสหรฐัอเมรกิามเีท่าเทยีมกัน	อาจถกูน�า

มาใช้ในกรณีที่ความตึงเครียดระหว่างสองฝ่ายมีความรุนแรง

ขึ้น	 นอกจากน้ียังเชื่อว่าประเทศที่มีลัทธิการเมืองและลัทธิ

เศรษฐกิจที่แตกต่างกัน	จะสามารถติตดต่อค้าขายและมีความ

สัมพนัธ์ต่อกนัได้	โดยไม่ยุง่เกีย่วในกจิการภายในซ่ึงกนัและกนั	

ดังน้ัน	 การต่อสู ้ระหว่างค่ายเสรีประชาธิปไตยกับค่าย

คอมมิวนิสต์อาจจะเอาชนะกันได้โดยไม่ต้องใช้ก�าลัง
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ระยะ	"การผ่อนคลายความตงึเครยีด"	(Detente)	โดยเริม่จาก

สหรัฐอเมริกาภายใต้การน�าของประธานาธิบดีริชาร์ด	 นิกสัน	

ซึง่เป็นผู้ปรบันโยบายจากการเผชิญหน้ากบัโซเวยีต	มาเป็นการ

ลดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ต่อกัน

											นอกจากนี้ยังได้เปิดการเจรจาโดยตรงกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนด้วย	 ทั้งนี้เพราะตระหนักว่าจีนได้กลายเป็น

มหาอ�านาจนิวเคลียร์อีกชาติหนึ่ง	 และก�าลังจะมีบทบาทมาก

ขึน้ในประเทศด้อยพฒันา	และประเทศทีเ่พิง่เกิดใหม่ท้ังในทวปี

เอเชีย	แอฟริกา	ลาตินอเมริกา	และยุโรป

										ดังนั้น	ในเดือนกรกฎาคม	ค.ศ.	๑๙๗๑	สหรัฐอเมริกา

ได้ส่งนายเฮนรี่	 คิสชินเจอร์	 ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่ชาติ	

เดินทางไปปักกิ่งอย่างลับ	 ๆ	 เพื่อหาลู่ทางในการเจรจาปรับ

ความสัมพันธ ์ กับ จีน	 ซึ่ งน� า ไปสู ่ การเยือนป ักกิ่ งของ	

ประธานาธิบดีนิกสัน	ในเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	๑๙๗๒	และได้

ร่วมลงนามใน	 "แถลงการณ์เซี่ยงไฮ้"	 (Shanghai	 Joint	

Communique)	กบัอดีตนายกรฐัมนตรโีจว	เอินไหล	ซึง่มีสาระ

ที่ส�าคัญคือ	 สหรัฐอเมริกายอมรับว่า	 รัฐบาลสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 เป็นรัฐบาลอันชอบธรรมเพียงรัฐบาลเดียวและ

ไต้หวนัเป็นส่วนหนึง่ของประเทศจนี	จากนัน้มาทัง้สองประเทศ

ได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูต่อกนัในวนัที	่๑	มกราคม	

ค.ศ.	๑๙๗๙

										นอกจากนี้	สหรัฐอเมริกาและโซเวียต	ได้พยายามที่จะ

ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะท่ีเป็นการผ่อน

คลายความตึงเครยีดระหวา่งประเทศทั้งสอง	ซึง่จะเหน็ได้จาก

การเปิดการเจรจาจ�ากัดอาวุธยุทธศาสตร์	 ครั้งแรกที่กรุง

เฮลซิงกิ	 ท่ีเรียกว่า	 SALT-1	 (Strategic	 Arms	 Limitation	

Talks)	 ในปี	ค.ศ.	๑๙๗๒	ซึ่งเป็นการเริ่มแนวทางที่จะให้เกิด

ความร่วมมือและสนัติภาพ	ในปีเดยีวกนัน้ีประธานาธิบดนีกิสนั

กไ็ด้ไปเยอืนโซเวยีต	ส่วนเบรสเนฟเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์

ของโซเวยีต	กไ็ด้ไปเยอืนสหรฐัอเมรกิาในปี	ค.ศ.	๑๙๗๓	ต่อมา

ประเทศท้ังสองได้เจรจาร่วมลงนามในสนธิสัญญาจ�ากัดอาวุธ

ยุทธศาสตร์	 ฉบับที่	 ๒	 (SALT-2)	 ที่เวียนนา	 ในวันที่	 ๑๘	

มิถุนายน	ค.ศ.	๑๙๗๙	ซึ่งมีผลท�าให้โซเวียตมีความเท่าเทียม

กับสหรัฐอเมริกา	 ทั้งทางการเมืองและทางแสนยานุภาพ	

นอกจากน้ันยังได้รับผลประโยชน์ทางการค้ากับฝ่ายตะวันตก

เพิ่มมากขึ้น

วิธีการที่ใช้ในสงครามเย็น

										อย่างที่ทราบกันว่า	สงครามเย็น	ไม่ใช่สงครามที่ใช้การ

จับอาวุธมาเผชิญหน้าห�้าหั่นกันเหมือนสงครามทั่วไป	 หากแต่

ใช้กลวิธีต่าง	ๆ	เพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม	ดังนี้

	 ๑.	 การโฆษณาชวนเชือ่	 (Propaganda)	 เป็นวธิกีารหนึง่

ทีฝ่่ายเสรปีระชาธปิไตยและฝ่ายคอมมวินสิต์นยิมใช้	เพือ่สร้าง

ความรู้สึกและทัศนะที่ดีเกี่ยวกับประเทศของตน	โดยใช้ค�าพูด	

สิง่ตพีมิพ์	และการเผยแพร่เอกสารต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิ

ชีวติและวฒันธรรมของประชาชนในประเทศของตน	เพือ่แสดง

ให้เห็นว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายท่ีรักความยุติธรรม	 รักเสรีภาพและ

สันติภาพ	 ขณะเดียวกันก็ประณามฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นฝ่าย

รุกราน	เป็นจักรวรรดินิยม	เป็นต้น

										๒.	การแข่งขันทางด้านอาวุธ	สหรัฐอเมริกาและโซเวียต

ต่างพยายามแข่งขันกันสร้างเสริมก�าลังอาวุธที่มีอานุภาพ

ร้ายแรงไว้ครอบครองให้มากท่ีสุด	 จนกระท่ังต่างฝ่ายต่างมี

จ�านวนอาวุธยุทธศาสตร์ในปริมาณและสมรรถนะท่ีเกินความ

ต้องการ	ในเรือ่งนีน้านาประเทศรวมทัง้องค์การสหประชาชาติ	

ได้พยายามให้มีข้อตกลงในเรื่องการจ�ากัดการสร้าง	 และการ

เผยแพร่อาวุธตลอดมา	แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
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อาวุธยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองฝ่ายแข่งขันกัน	ได้แก่

										๒.๑	ขีปนาวุธข้ามทวีป	ชนิดที่ยิงจากไซโลในพื้นดินไป

สูอ่วกาศ	และตกกลบัสู่ห้วงอวกาศตกไปยงัเป้าหมาย	มีช่ือเรยีก

ทั้งระบบว่า	ICEM	(Inter	Continental	Ballistic	Missiles)	

มีทั้งระบบท�าลายและระบบป้องกัน

										๒.๒	เรือด�าน�้านิวเคลียร์ติดขีปนาวุธ

										๒.๓	เครื่องบินทิ้งระเบิดระยะท�าการไกล

										อาวุธดังกล่าวถือว่า	เป็นอาวุธยุทธศาสตร์นิวเคลียร์	

(Strategic	Nuclear	 Forces)	 ที่สหรัฐอเมริกาและโซเวียตมี

สมรรถนะเท่าเทียมกัน	 และเหนือกว่าประเทศทั้งมวลในโลก	

นอกจากนีอ้ภมิหาอ�านาจทัง้สอง	ยงัแข่งขนักนัคิดค้นระบบการ

ป้องกันขีปนาวุธในอวกาศซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในอวกาศที่

มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า	Strategic	Defense	Initative	

(SDI)	ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปว่า	สตาร์	วอร์ส	(Star	Wars)

สภาวการณ์หลังสงครามเย็น

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในช่วงทศวรรษ	๑๙๘๐-๑๙๙๑	ถือเป็นช่วงที่เกิด

เหตกุารณ์เปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวงในสหภาพโซเวยีต	เมือ่

ในช่วงนั้นสาธารณรัฐเล็ก	 ๆ	 ที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหภาพ

โซเวียตได้เริ่มปลุกกระแสชาตินิยมเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพจาก

โซเวียต	 และโดยเฉพาะในช่วงปี	 ๑๙๘๕-๑๙๙๑	 ที่	 มิฮาอิล	

กอร์บาชอฟ	 ได้น�านโยบายกาสนอสท์-เปเรสทรอยก้า	 มาใช้

ปฏิรูปประเทศ	 ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวได้ท�าให้ประชาชนใน

สหภาพโซเวียตเริ่มตระหนักถึงเสรีภาพในการด�ารงชีวิต	 และ

ในที่สุดก็น�าไปสู่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี	๑๙๙๑

										ทั้งนี้	เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต์ในโซเวียตล่มสลายแล้วก็นับ

เป็นการสิน้สดุของยคุสงครามเยน็และเข้าสูศ่ตวรรษที	่๒๑	หรอื

โลกในยุคโลกาภิวัตน์	 ที่จัดเป็นโลกในสังคมแห่งยุคข่าวสาร	

จากนัน้บทบาทของโซเวยีตในเวทโีลกกล็ดน้อยลงไปอย่างเหน็

ได้ชดั	เพราะการแตกออกเป็นสาธารณรฐัต่าง	ๆ 	ท�าให้สหภาพ

โซเวียตเดิมอ่อนแอลงมาก	 อีกทั้งการเกิดขึ้นของรัสเซียใหม	่

(Neo-Russia)	ภายหลงัการล่มสลายของโซเวยีต	กท็�าให้รสัเซยี

ต้องหมกมุ่นอยู่กับปัญหาการเมืองภายในของตัวเอง	 และ

ปัญหาของการเป็นผูน้�ากลุม่ประเทศในเครอืจักรภพรฐัเอกราช	

ดังน้ันจึงท�าให้สหรัฐอเมริกาก้าวเข้ามามีบทบาทเต็มที่เพียง

หนึ่งเดียวในโลกยุคโลกาภิวัตน์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นอกจากนี้	 เหตุการณ์ที่นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของ

การสิ้นสุดของสงครามเย็น	 ก็คือ	 การท�าลายก�าแพงเบอร์ลิน	

ในวันที่	 ๙	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 ๑๙๘๙	 และการรวมประเทศ

เยอรมนีทั้งสองเข้าเป็นประเทศเดียวกัน	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๐	

พร้อมกับการสิ้นอ�านาจของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ในหลาย

ประเทศของยุโรปตะวันออก	 และการล่มสลายของก�าแพง

เบอร์ลิน	 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของสันติภาพหลังยุคสงครามเย็น

อย่างแท้จริง

ที่มา	 :	 "สงครามเย็น	 ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของ	๒	 ขั้ว

อ�านาจ	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๖๓	จาก	hilight.

kapook.com/view/92088
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วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล 
(International Day for the Elimination of Violence against Women)

เรื่องน่ารู้

      ท่านทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบัน ๑ ใน ๓ ของ            
ผู ้หญิงและเด็กหญิงท่ัวโลก ถูกกระท�ารุนแรง
ทั้งทางร่างกาย และทางเพศ ร้อยละ ๕๐ ของ
ผู ้หญิงที่ถูกฆาตกรรมทั่วโลก ถูกกระท�าโดย
ครอบครัว หรือคนใกล้ตัว ร้อยละ ๗๑ ของ
เหยื่อค้ามนุษย์คือผู ้หญิงและเด็กหญิง และมี
ผู ้หญิงถูกกระท�ารุนแรงทางเพศ ๑๒ คน
ต่อวัน หรือ ๔,๕๖๓ คนต่อปี ถึงเวลาหรือยัง        
ที่เราไม่ควรมองข้าม ปล่อยผ่านสถิติที่เกี่ยวกับ
การกระท�ารุนแรงต่อสตรี 
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	 ตัวอย่างความรุนแรงต่อสตรีกรณีสามสาวพี่น้อง
ชาวโดมินิกันที่ถูกสังหารอย่างทารุณด้วยเหตุผลจากการออกมา
เคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคเผด็จการเมื่ อวันที่ 	 ๒๕
พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๕๐๓	 และเหตุการณ์สังหารหมู ่
นกัศกึษาหญงิของมหาวทิยาลยัมอนทรีออล	 จ�านวน	 ๑๔	 คน
เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 องค์การสหประชาติได้ตระหนักถึง
ความรุนแรงต่อสตรีดังกล่าว	 โดยเชื่อว่าความรุนแรงไม่ใช่สิ่ง
ต้านทานไม่ได้เราสามารถเลือกที่จะหยุด	 หรือป้องกันได้
และเพื่อให้ความส�าคัญกับประเด็นความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็กหญิง	 จึงได้มีมติในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ให้วันที่	 ๒๕	
พฤศจิกายนของทุกปี	 เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล	
(International Day for the Elimination of Violence 
against	 Women)	 โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงออกเพื่อรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อสตรี	 คือ	 ริบบิ้นสีขาว	 (White	 Ribbon)	
ซึ่งในอดีตจะรณรงค์ติดริบบ้ินสีขาวส�าหรับผู้ชายโดยเฉพาะ	
เพื่อให้ผู ้ชายทุกคนปรับเปลี่ยนเจตคติและมีส่วนร่วมใน
การยุติความรุนแรงต่อสตรี	 ด้วยการ	 “ไม่ยอมรับ	 ไม่นิ่งเฉย
ไม่กระท�าความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ”	 แต่ปัจจุบัน
สัญลักษณ์นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย	 เพื่อเป็นการร่วมกัน
รณรงค์ยุติความรุนแรงทั้งต่อสตรี	 เด็ก	 และความรุนแรง
ในครอบครัวด้วย
	 ส�าหรบัประเทศไทย	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีติเมือ่วนัท่ี
๒๙	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๔๒	เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี	 เป็น	 “เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”	
เพ่ือมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งต่อ
เด็กและสตรี	 รวมถึงการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้
สังคมได้ตระหนัก	 และร่วมป้องกันขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
สตรีให้หมดสิ้นไป	
	 ปัจจุบันทุกปีองค์การสหประชาชาติจะด�าเนินการ
รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อสตรีต่อเนื่องเป็นเวลา	 ๑๖	 วัน	
หรือ	 ๑๖	 Days	 of	 Activism	 against	 Gender	 -	 based	

Violence	 (๑๖	 วัน	 เพื่อรณรงค์ยุติการกระท�ารุนแรงต่อ
สตรี)		ตั้งแต่วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	ซึ่งเป็นวันยุติความรุนแรง
ต่อสตรสีากล	ถงึวนัที	่ ๑๐		 ธนัวาคม	ทีต่รงกบัวนัสทิธิมนษุยชน
สากล	 เพ่ือสร้างความตระหนัก	 พูดคุย	 และเคลื่อนไหว
ในเรือ่งนี	้โดยมีหลักการคือ
	 ๑.	 ให ้ เกียรติและให ้ความส�าคัญกับความ
เคลื่อนไหวของสตรี	และความเป็นผู้น�าของสตรีในการรณรงค์	
ป้องกัน	และยุติความรุนแรงต่อสตรี	และเด็กหญิง
	 ๒.	 ไม ่ ท้ิงใครไว ้ข ้างหลัง	 ตามแนวทางการ
รณรงค์ขององค์การเพื่อสิทธิมนุษยชน
	 ๓.	 ผู ้รอดชีวิตส�าคัญที่สุด	 โดยให้ความเคารพ
สทิธ	ิ และเน้นทีแ่นวทางในการระวังและไม่สร้างความเสยีหาย
ในการเล่าเร่ืองของผู้เสียหาย	 ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การอนุญาต	
และภายใต้เงื่อนไขท่ีพวกเขายินยอมเท่าน้ัน	 แม้แต่ใน
กิจกรรมรณรงค์ต่าง	ๆ
	 ๔.	 ร่วมมือร่วมใจทุกภาคส่วน	 เพือ่ยตุปัิญหานีใ้ห้ได้
	 ถึงเวลาแล้วที่สังคมควรจะได ้ตระหนักรู ้ถึงภัย
จากความรุนแรงต่อเด็ก	 และสตรี	 และปรับเปลี่ยนทัศนคต	ิ
ให้เคารพและให้เกียรติต่อผู้อื่น	 ไม่มองใครเป็นเพียงวัตถุทางเพศ
หรือด้อยค่ากว่าตน	 หยุดความคิดท่ีว่าผิดที่ตัวเหย่ือเอง	 รวมไปถึง
ไม ่นิ่งดูดายหากพบเห็นผู ้ประสบปัญหาดังกล ่าวด ้วยเช ่นกัน

เพื่อสร้างสังคมที่สะอาด	ปลอดภัยกับทุกคนในสังคมร่วมกัน

ที่มา	:	THE	STANDARD	TEAM.	“๒๕	พฤศจิกายน	-	วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”	สืบค้นเมื่อวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	จาก	https://
	 	 thestandard.co/onthisday2511-2/
	 “อย่าปล่อยให้การใช้ความรุนแรง	เป็นเรื่องธรรมดาในสังคม	๒๕	พฤศจิกายน	วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”	สืบค้นเมื่อวันที่		๑	
	 	 ธันวาคม	๒๕๖๓	จาก	https://www.thereporters.co/humanity๒/international-day-for-the-elimination-of-
	 	 violence-against-women/
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